
การสัมมนาและระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร 
เร่ือง“ภาษีไมยากอีกตอไป มารวมใจแกไขประมวลรัษฎากร” 
ณ หองประชมุชั้น 10 คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

วันที่ 26 มีนาคม 2551 08:30 – 12:00 น. 
 
ปาฐกถานํา 
โดย ศาสตราจารยเกษรี  ณรงคเดช นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
 

“แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการทาํบัญชีเพ่ือใหกรมสรรพากรพิจารณา    โดยที่ดิฉันเห็น 
หัวขอแลวก็ดีใจ มีความเปนธรรม ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่ดิฉันนําเสนอวาที่ดิฉันตองการ อยางคราวที่
แลวดิฉันไปพูดทีหนึ่งแลว ไมทราบทานไดไปฟงหรือเปลา ดิฉันบอกวาในฐานะนกับัญชี ไมไดมี
ความตองการไมใหทําบัญช ีแตตองการทีว่าทําบัญชีใหถูกตอง คือทําบัญชีชุดทีเ่ปนจริง ไมใชชุด
จริงที่ไมจริง เพราะฉะนั้นตรงนี้ เวลานี้เรามีปญหาเกี่ยวกับทําบัญชชีุดจริงที่ไมจริง    เพ่ือนําไป
ยื่นเสียภาษีอยู แลวทางการก็รูนะ กรมสรรพากรก็รู รูแลวก็รบัเอาไปคํานวณภาษี     แตทํา
อยางไร จากการริเร่ิมของคณะนิติศาสตร แลวกค็ณะบุคคลที่ริเริ่มน้ัน ดิฉันขอชมเชย ทั้ง
เจาหนาที่กรมสรรพากร ทั้งอาจารย และผูปฏิบตัิที่มีสวนเกี่ยวของกบัทางดานภาษี ทําอยางไร
ถึงจะใหมากอใหเกิดทัศนคติ วิสัยทศัน และการทํางานที่จะชวยเสรมิสรางประเทศ เพราะฉะนัน้
สิ่งที่ดิฉันอยากจะนําเสนอในวันน้ี ก็จะกลาวสั้น ๆ วาทําอยางไรจึงจะชวยใหมีการจัดทําบัญชทีี่
เชื่อถือได นี่ก็คือหลักการของนักบัญชีนะคะ เพ่ือประโยชนในการขอกูเงิน โดยเฉพาะ SME และ
เปนการขยายฐานภาษีใหกบักรมสรรพากร เพราะฉะนั้นถายึดหลักการนี้ ดิฉันไมตองการที่จะไป
ชวยบริษัทใหญ ที่เขาตองทําบัญชี properly อยูแลว แตวาธุรกจิสวนใหญของประเทศเราที่มี
ปญหาคือพวก SME  เพราะฉะนั้นทําอยางไรถึงจะชวยใหพวก SME นั้นสามารถทําบัญชีไดโดย
ยึดหลักการทีง่ายแกการปฏิบัติ และมีความเปนธรรม งายแลวก็เปนธรรม เน่ืองจากวาเปนการ
แสดงขอมูล ความเปนธรรมมาจากการที่การทําบัญชนีั้นแสดงขอมูลตามจริง ไมใชแสดงขอมูลที่
ไมจริง แลวก็ยอมรับเอาไปเสียภาษี ทําอยางไร งาย เปนธรรม แลวก็สะทอนความเปนจริง ถา
ยึดหลักการตรงนี้ ถาทําตามหลักการที่ตัง้เอาไวนี้ได จะเกิดประโยชน 3 ขอ หนึ่ง ชวยขยายฐาน
ภาษีใหกับกรมสรรพากร อันนี้เรายึดหลักเลย ไมใชชวยใหเขาทําบญัชีแลวบอกวาทําให
กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีไดนอยลง เปลา วิธีการทีดิ่ฉันยึดหลักการไว ตั้งแนวปฏิบัติไว ก็คอื
ตองการชวยใหกรมสรรพากรจัดเก็บภาษีไดมากขึ้น เปนการขยายฐานภาษี ขยายไปสู mass 
ไปสูธุรกิจที่เปนธุรกิจขนาดใหญของประเทศ จะเห็นวาธุรกิจที่ไปจดทะเบียนกบักรมพัฒนาธุรกิจ
การคานั้นมันกวา 400,000 ราย และในนัน้เปนธุรกิจขนาดเล็กเสียกวาครึ่ง เพราะฉะนั้นฐานภาษี
พวกนั้น เราอยากใหเขามาอยูในฐานภาษีของกรมสรรพากร  

ถาหากเมื่อไหรที่ทําใหเกิดความงาย มีความเปนธรรมกับเขา ก็จะทําใหกรมสรรพากรได
ภาษี ก็เปนการชวยประเทศ เราไมตองการใหเปนการหนีภาษี จุดหนึ่งดิฉันไมตองการใหหนี

 ๑



ภาษี อันนี้ก็เปนความคิดวาทําอยางไรจึงจะเสนอแนวคิดถาหากยึดบนหลักการนีไ้ด ชวยขยาย
ฐานภาษี ที่หาวิธีงาย เปนธรรม เพ่ือเปนการจูงใจใหธุรกิจที่เปน mass ของประเทศคือ SME นั้น 
จัดทําบัญชีเพ่ือใหเสียภาษี มีจํานวนผูที่เสียภาษีเพ่ิมมากขึ้น ไมใชใหเขาเสียภาษมีากขึ้น แตให
เขาเสียภาษีเปนธรรม แตใหเขามีจํานวนมากขึ้นที่เขามาอยูในฐานภาษี ประการที่สองคือชวยให
รัฐไดรับเงินภาษีเพ่ิมขึ้น หนึ่งคือชวยใหธุรกิจอยางนั้นสามารถทําบัญชีเปนจริงไดโดยงาย 
ประการที่สองคือชวยขยายฐานภาษีใหรฐัจัดเก็บภาษีไดมากขึ้น ประการที่สามก็คือชวยให
สถาบันการเงนิมีหลักฐานทีเ่ปนจริงในการพิจารณาใหสินเชื่อในการกูยืมเงิน ซึ่งอันน้ีก็ชวยพวก
สถาบัน ธนาคาร SME อะไรพวกนี้ไปในตัว ที่เขารองมาสูที่สภาบัญชีมากเลย บอกวาทํายังไงถา
จะใหสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ แตไมมีอะไรที่จะมาพิจารณา เอามาเปนหลักฐานในการ
พิจารณาได เพราะฉะนั้น ตรงนี้นี่ก็คือหลักการ ดิฉันก็อยากจะกลาวเปดสั้น ๆ อยางนี้วาสราง
การจัดทําบัญชีที่งาย เปนธรรม ขยายฐานภาษี ใหรัฐจัดเก็บภาษีไดมากขึ้น อันนี้ก็คือกลาวสั้น ๆ 
สําหรับรายละเอียดนั้นทานอาจารยอวยพรจะเปนผูชี้แจง และเปนผูขยายคําอธิบายใน
รายละเอียดใหกับทานในเวลาตอไป” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒



ผูดําเนินรายการ คุณวิศิษฐ ลิ้มลือชา เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
วิทยากรภาคเอกชน คุณอวยพร  ตันละมัย สภาวิชาชีพบัญชี 
 

“ชวงแรกนี่เราจะนําเสนอปญหาภาษีอากรนะครับที่คิดวาเปนประเด็นที่นาสนใจ เม่ือ
อาทิตยที่แลว สภาวิชาชีพบัญชีไดจัดอบรมสัมมนาระดมความคิดเห็นในเรื่องน้ีเหมือนกัน ใน
หัวขอ “ประมวลรัษฎากร : จุดที่ตองแกไข” ซึ่งในครั้งนั้นมีผูเขารวมสัมมนา 60-70 ทาน หลาย ๆ 
ทานก็ไดมาอยู ณ ที่นี้ดวยนะครับ ก็มีการเสนอประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจ ซึ่งผมก็ไดรวบรวมมา
นําเสนออีกครั้งหน่ึง ถาเราพูดถึงปญหาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรนั้น ถาใครทํางานอยูกับ
ภาษีอากร ทานจะเห็นไดวามีปญหาเกือบทุกมาตรา มากหรือนอยแลวแต” 

 
ประเด็นที่ 1 SME 

เสียภาษีอากรสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก SME เม่ือสักครูทานนายกสภาวิชาชีพบัญชี ทาน
อาจารยเกษรีก็ไดพูดไปแลวเบื้องตน วาปจจุบันเรามีธุรกิจ SME เยอะมาก และเราก็อยากให
ธุรกิจ SME นั้นขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น แตปจจุบันเขามีปญหาอะไรบาง ปญหาหนึ่งคือเร่ืองการเสีย
ภาษีอากรของเขา ธุรกิจ SME ขนาดเล็กก็จะมีคาใชจายตาง ๆ คาใชจายบางอยางเขาอาจจะไม
มีเอกสารหลักฐาน เชนไปซื้อสินคามาจากรานที่ไมออกใบเสร็จ อันนี้เราตองยอมรับวามันเปน
ความจริง หรือเขามีเอกสาร แตไมมีกําลังในการจัดทําบัญชี ไมมีเงินจางนักบัญชีที่ราคาแพง ทํา
ใหการเก็บเอกสารตาง ๆ ไมเรียบรอย ไมพรอมที่จะทําบัญชีอยางเต็มรูปแบบ เน่ืองจากเขาเปน
บริษัท การเสียภาษีตองคํานวณจากกําไรสุทธิไมเหมือนกับบุคคลธรรมดาที่หักคาใชจายออกได 
แตกรณีของบริษัทตองคํานวณกําไรสุทธิมีผูตรวจสอบบัญชีรับรอง ปญหาของ SME คือ
คาใชจายตาง ๆ เหลานี้ บันทึกไดไมครบถวน ทําใหเปนภาระภาษีอากรกับเขาคอนขางมาก เขา
ตองรับภาระภาษีเยอะ เขาพยายามเขาสูระบบ เม่ือเขาสูระบบก็ขาดรายได ซึ่งการจัดเก็บภาษี
อากร หลักการเบื้องตนก็คือวาเราตองทําอยางไรที่จะดึงผูที่เสียภาษีอากรเขามาอยูในระบบกอน 
แลวหลังจากนั้นก็คอยตามไปดูเรื่อย ๆ วาเขาเสียครบถวนหรือยัง ดังนั้นขอเสนอของทางสภา
วิชาชีพในเบื้องตนก็คืออยากจะทําอยางไรที่จะจูงใจใหธุรกิจ SME ขนาดเล็ก ใหเขาเสียภาษีได
ในระดับเบื้องตนกอน หลักการก็คือวาเราจะใหเขาเสียภาษีจากกําไรสุทธิขั้นต่ํา ถาเราดูรายการ
กําไร-ขาดทุนในสไลดหนาที่ 4 ก็จะมีรายได มีตนทุนตาง ๆ หักตนทุน หักเงินคาจาง คาใชจาย
ตาง ๆ ออกมาเปนกําไรสุทธิ หลักการใหญ ๆ พวกนี้เราจะเห็นวาบางอยางมีหลักฐาน ติดตามได 
บางอยางอาจจะไมมีหลักฐาน เสร็จแลวเขาก็คํานวณกําไรสุทธิออกมา สมมติวาเขาคํานวณกําไร
สุทธิมาตามความเปนจริง ปญหาคือกรมสรรพากรจะไปตามเก็บภาษีอยางไร กรมสรรพากรก็ไล
ดูเอกสารทุกอยางวาครบถวนหรือเปลา อันน้ีก็จะเปนภาระแกเขาคอนขางมาก ทางเราก็เสนอวา
นาจะกําหนดกําไรสุทธิขั้นต่ํา ซึ่งเหมือนกับบุคคลธรรมดา ที่กฎหมายยอมใหหักคาใชจายเหมา
ได เชนถาขายสินคา หักคาใชจาย เหมาได 80% เปนตน เราก็เปรียบเทียบดูวา ถากําไรขั้นต่ํา
ของเขาเปนเทาไหร แลวเก็บภาษีใหนอยที่สุดจากกําไรขั้นต่ํา ซึ่งขอเสนออันน้ีหากพูดตามความ
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เปนจริงกรมสรรพากรก็ใชอยูเหมือนกันนะครับ แตไมไดเปนกฎหมายตรง ๆ ถาเขาไปอานดูคํา
พิพากษาฎีกาหลายคดี เวลากรมสรรพากรไปตรวจบัญชีบริษัทแลวหาหลักฐานรายจายไมได 
กรมสรรพากรก็หักคาใชจายเหมาให ซึ่งผูเสียภาษีบางรายก็ไปรองศาล ฟองศาลวาไมถูก ศาลก็
บอกวาก็คุณไมมีรายจาย กรมสรรพากรหักเหมา 50% 70% ก็เปนบุญเปนคุณแกโจทกอยูแลว 
อยามาฟองอีกเลย เพราะฉะนั้น ศาลก็ยอมรับ เพียงแตเราจะทําอยางไรใหออกมาเปนกฎเกณฑ
ที่เราสามารถใชได ขอเสนออันนี้มีนักบัญชีบางทานที่ไมสงเสริมใหคนทําบัญชี ซึ่งผมก็ดูวาตาม
ความเปนจริงเขาก็ไมทําบัญชีกันอยูแลวเหมือนกัน ถึงจะบังคับใหทํา เขาก็ไมทํา เพราะเขาไม
พรอมที่จะทํา สูเราพยายามเอาเขาเขาระบบ และใหเขาเสียภาษีอยางต่ําไปกอน แลวจนเม่ือไหร
ที่เขามีฐานะดีขึ้น พรอมที่จะเขาระบบอยางเต็มรูป ก็คอยไปดูตอนนั้น แลวก็จํากัดเฉพาะธุรกิจ
ขนาดเล็กเทานั้น สวนขนาดกลางหรือใหญ อันนั้นเขาพรอมอยูแลว เราไมไปแตะตอง อันน้ีก็เปน
ขอเสนอที่ทานนายกสภาทานอยากจะฝากไปใหกรมสรรพากรดวย 
 
ประเด็นที่ 2 เร่ืองภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  

ถาใครทําบัญชีเปนผูจายเงิน ทานจะพบไดวากฎหมายภาษีหัก ณ ที่จายของไทย ยุง
ที่สุดในโลก มีทุกอัตรา ตั้งแต 0.75, 1, 2, 3, 5, 10, 15 จนถึงอัตรากาวหนา 37% แลวอัตรานี้ก็
จะ value ไปตามประเภทของเงินได ตามประเภทของคนจายเงิน ตามกิจกรรม ตามธุรกรรม 
อะไรก็แลวแต ซึ่งยุงมาก ผมยกตัวอยางใหฟงเร่ืองหน่ึงซึ่งมีปญหามาก ทานก็คงจะเจอ
เหมือนกันวาการหักภาษี ณ ที่จายนะครับ ถาเราซื้อขายสินคา เราไมตองหักภาษี แตถาเราจาง 
เราตองหัก 3% แตทีนี้ซื้อขายกับจาง บางทีมันมองเห็นไมคอยชัด อยางจางผลิตสินคา เขาดูออก
ไหมวาจางผลิตสินคา เวลาทานไปซื้อสินคาจากโรงงาน ทานรูหรือเปลา วาเขารับจางผลิต หรือ
ผลิตสินคาขาย ดูไมออกเลยนะครับ กรมสรรพากรวางหลักเกณฑอยูขอหนึ่งวา ถาบริษัทที่ขาย
สินคาในเรา ผลิตสินคาขายเปนปกติ เปนธุระอยูแลว แมจะผลิตสินคาตามที่เรา order พิเศษ ก็
อยูในการซื้อขายอยู แตเราซึ่งเปนคนซื้อจะไปทราบไดอยางไร วาเขาผลิตสินคาขายที่ไหน เร่ือง
นี้เปนปญหาคอนขางมาก  

ผมยอมรับวาธุรกรรมซื้อขายกับรับจางผลิต ในแงของนิติกรรมสัญญามันตางกัน แตถาม
วา substance หรือเน้ือหา มันตางกันหรือไม ไมตางกันนะครับ ถากรมสรรพากรเห็นวานิติกรรม
มันตางกัน ก็ไปแกกฎหมายวา ใหหักภาษีเหมือนกันหรือไมใหหักเหมือนกันซักอยางหนึ่ง ไมงั้น
ทุกวันนี้มีปญหามากนะครับ ปจจุบัน ถาเราไปดูโรงงานที่อยูในนิคมอุตสาหกรรม ผมบอกไดวา 
90% ทําผิดหมด ยกตัวอยางเชนคุณเปนโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนตใหกับผูประกอบรถยนต คุณ
ก็ผลิตแตชิ้นสวนอยางนี้สงเขา เจาเดียวหรือสองเจา ยี่หอไมใชของเรา ผลิตตามสเปก ตามยี่หอ
ของเขา อยางนี้คือรับจางนะครับ มีบริษัทญี่ปุนหลายแหงนะครับ ทําธุรกิจมาสี่หาสิบป ก็เขาใจวา
ตัวเองผลิตสินคาขาย วันดีคืนดี กรมสรรพากรบอกวาเปนรับจางผลิต แสดงวาที่ผานมาผิดหมด 
คนจายเงินก็ไมหักภาษี คนรับเงินก็ไมติดอากรแสตมป แตผลที่ตามมามันรายไปกวานั้นอีกนะ
ครับ ปรากฏวา พอเราไปบอกวาเขารับจางผลิตสินคา แตเขาเปนบริษัทตางดาว เพราะฉะนั้น
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กฎหมายประกอบธุรกิจคนตางดาว ทําไมไดนะครับ หามใหบริการ การรับจางผลิตเปนบริการ
อยางหน่ึง เพราะฉะนั้นเขาจึงตองเลิกประกอบกิจการ ทําไมไดเลย อันน้ีเปนเรื่องใหญ ขณะน้ี
กระทรวงพาณิชยเองก็เห็นปญหาน้ี แลวพยายามจะไปแก โดยยอมวาการรับจางผลิตสินคาเนี่ย 
ไมอยูในระบบที่ตองขออนุญาต คือตางดาวสามารถทําได เพราะเรามองไมเห็นวามันตางกัน
ยังไง ระหวางผลิตสินคาขาย กับรับจางผลิตสินคา อันนี้เปนประเด็นใหญ แลวก็ยังมีเรื่องอ่ืน ๆ 
อีกเยอะ คอย ๆ ไปไลดู เพราะฉะน้ันมันก็เกิดปญหาขึ้น คนจายเงินก็จะหักทาเดียว คนรับเงินก็
ไมอยากใหหัก เถียงกันอยูอยางนั้น เลยกลายเปนสรางปญหาระหวางผูซื้อกับผูขาย ก็เกิดการ
หลีกเลี่ยงภาษีอากร เชนไปแยกตั้งบริษัท บริษัทหนึ่งขายอะไหล บริษัทหนึ่งรับจางซอม วันดีคืน
ดี กรมสรรพากรก็บอกวาไมได ถึงคุณจะแยกบริษัท คุณก็ยังรับจางอยูทั้งสองบริษัท ซึ่ง
กรมสรรพากรก็แพคดีมาแลวในศาลฎีกานะครับ รับจางที่แยกบริษัท ถึงแมจะตั้งอยูในที่เดียวกัน 
ศาลฎีกาบอกวาเปนบริษัทที่แยกจากกัน ไปเก็บภาษีหักคาใชจายรวมกันอยางนั้นไมได 
ขอเสนอแนะที่อยากจะเสนอก็คือวาทําอยางไร ใหมันหักอัตรานอยลง เหลือสักอัตราหนึ่ง หรือ
สองอัตรา ผมก็สงสัยวาทําไมกรมสรรพากรทําไมได เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีที่สวนราชการ
จายเงินไดใหบุคคลธรรมดาหรือบริษัท ก็มีอยูอัตราเดียวคือ 1% ไมวาจะจายอะไร ยกเวนจาย
เงินเดือน ถามวาทําไมเอกชนจายตองหักภาษีมากกวา นี่คือความไมเปนธรรมในระบบภาษี
อากร กลายเปนวาถาใครขายของใหราชการ ภาระภาษีต่ํากวา ถาใครขายของใหเอกชน ภาระ
ภาษีมันสูงกวา อันนี้นาจะแกปญหานี้ 

 
ประเด็นที่ 3 การหักภาษี ณ ที่จาย  

ก็คือกฎหมายใหหักภาษีในอัตราคอนขางสูง ผมยอมรับวาสูง 5% 3%  อยางเชนบริษัท
ที่ทํารับเหมากอสราง หรือวิชาชีพอิสระ 3% เชนทนายความ ผูสอบบัญชี ภาษีที่หักไปมันก็สูง 
ผลที่ตามมาคือตองขอคืนภาษี ถาทานไปถามธุรกิจทั้งหลาย ไมมีใครอยากขอคืนภาษี ถาไปอาน
ฎีกาหลายฉบับ จะเจอ เพราะเหตุที่บริษัทไปขอคืนภาษีสัก 2 ลานบาท ผลท่ีตามมาคือถูก
ประเมินภาษีเพ่ิมขึ้นอีก 10 ลานบาท เพราะฉะนั้น ไมมีเหตุจําเปนทานอยาไปขอคืนเงินภาษีนะ
ครับ ผมบอกไดเลยวาถาภาษีที่จะขอคืนไมเกิน 1 ลานบาท อยาไปเลย เสียเวลา เสียคาใชจาย 
แลวก็ยุงยากมาก แลวทานจะโดนประเมินประเด็นอ่ืนเยอะไปหมด กวาจะขอคืนได แตถาเสีย
เยอะ ๆ เปน 10-20 ลาน นี่ก็อีกเรื่องหน่ึง ก็ตองขอคืน  

ปญหาคือกรมสรรพากรจะมีทางอะลุมอลวยไดหรือเปลา วาไอภาษีที่เขาจายมันเล็กนอย
แสนกวาบาท หม่ืนกวาบาท ถาบริษัทใชภาษีไมหมด ทําอยางไร จะใหเขายกไปปตอ ๆ ไปได 
หรือถาเขาไมเห็นใจจะขอคืน ก็ยอมใหเขาหักคาใชจายได ซึ่งนาจะดีกวา ยกตัวอยางอันหนึ่งที่
เห็นไดชัดคือ สมมติถาเราใหเชาที่ดิน 20 ป มีแปะเจ๊ียะ 100 ลานบาท แลว100 ลานบาท เวลา
จายมันหัก 5% จาก 100 ลาน 5 ลานใชไหมครับ แตเวลาคํานวณภาษี เราตองคํานวณเปนป ๆ 
ตามกฎหมาย เวลาคุณคํานวณภาษีปที่ 1 ไอภาษีหักคาใชจาย มันเปนของปที่ 1 ปเดียว ทานก็
ตองไปขอคืน กรมสรรพากรก็ตรวจ ตรวจแลวก็ตองคืนเขา แลวทําไมไมใหเขาหักไป 20 ป ดีซะ
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กวา เขาก็ไมอยากจะใชทั้งหมดในปนั้น ก็อยากจะขอหักไปเรื่อย ๆ 20 ป ซึ่งไมมีใครเสีย 
กรมสรรพากรก็ไมตองจายเงินเพิ่ม ผูเสียภาษีก็ไมตองจายเงินเพิ่ม ดีกวามาเสียเวลาตรวจ แลวก็
ตองไปคืนเขา มันก็มีทางที่จะลดภาระของทั้งผูเสียภาษีและหนวยงานของรัฐไดดวยนะครับ อันน้ี
ก็เปนอีกขอเสนอหนึ่ง วาภาษีที่ใชไมหมดจะเปดทางใหเอาไปหักเปนคาใชจายได หรือใหไปขอ
คืน เอาไปใชในปถัด ๆ ไปได อีกเรื่องหนึ่งซ่ึงจะเกี่ยวของกับนักบัญชี ผูสอบบัญชีทั้งหลาย การ
คํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล มาตรา 65 เขียนคําวาเกณฑสิทธิ แตเอาเขาจริง 
ๆ เกณฑสิทธิของกรมสรรพากร ไมใช accrual basis ในทางบัญชี ตางกันเยอะแยะ บางเรื่อง 
แมวาปจจุบันกรมสรรพากรจะแกไขออก ทป.155 มาแลว ใกลเคียงกันบาง สวนใหญก็จะ
ใกลเคียงกันแลว แตก็ไม 100%  อยางที่ผมจะยกตัวอยาง 2 ตัวอยางที่เห็นชัด เรื่องใหมไมนานนี้
เอง บริษัทไปกูเงินจากบริษัทในเครือ ออกพันธบัตรแบบ serial coupon bond คือไปกูเงินมา 
สมมติ 2,000 ลานบาท ในปที่ 1 ไมมีดอกเบี้ย ออกเปนตั๋วเงินมา เสร็จแลวปที่ 10 จายคืน 4,000 
ลานบาท ไปกูเงินมา 2,000 ลาน ครบ 10 ป จายคืน 4,000 ลาน ผลตางคือ 2,000 ลาน ทรัพย
ตัวน้ีมันคือดอกเบี้ยนะครับ ถามวาแลวผูจายเงิน คือคนที่ไปถามกรมสรรพากรก็คือคนที่ไปกู ก็
อยากรูวาเราไปกูเงินเขามา แลวมีดอกเบี้ย ดอกเบี้ยจากคาใชจายอยางไร สิ่งที่กรมสรรพากร
ตอบก็คือดอกเบี้ยนี้ เน่ืองจากเปน serial coupon bond ไมใชดอกเบี้ยที่คิดเปนเปอรเซ็นตตามป 
แตดอกเบี้ยจะดูครั้งเดียวตอนปที่ 10 กรมสรรพากรก็ตอบวา บริษัทหักรายจายดอกเบี้ย 2,000 
ลานบาทในปที่ 10 แสดงวา 9 ปแรก ไมมีรายจายดอกเบี้ยเลยในทางภาษีอากร ซึ่งผมวาไม
นาจะถูกนะครับ เพราะดอกเบี้ยคือ reflect time relay of money คาของเงินตามเวลา เวลาผาน
ไปดอกเบี้ยมันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น  accrual basis ในทางบัญชีก็คือ ดอกเบี้ยเปนรายจายตาม
เวลาที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แกเกณฑสิทธิของกรมสรรพากรคือ ดอกเบี้ย due เม่ือไหรเปนรายจาย
เม่ือน้ัน อันนี้คือกรมสรรพากรตอบคนจายเงิน ไมไดตอบฝงคนรับเงิน หลักเกณฑมันก็เหมือนกัน 
คนรับเงินก็เร่ิมมีรายไดเสียภาษีในปที่ 10 2,000 ลานบาท มหาศาลนะครับแทนที่จะทยอยได 
บริษัทที่ใหกูยืมเงินเดือดรอนนะครับ เพราะเวลาคุณไปกูยืมเงินมาจากแบงก คุณตองจาย
ดอกเบี้ยทุกป คุณก็มีแตรายจาย แตไอดอกเบี้ยที่คุณไปปลอยกูในเครือ กรมสรรพากรบอกวายัง
ไมใชรายได คุณก็มีแตรายจายมันยกไดแค 5 ปนะครับ เกิน 5 ปมันยกไปไมได พอปที่ 10 คุณ
ไดเงินมา 2,000 ลานบาท คุณตองเสียภาษี 30% จาก 2,000 ลาน อันน้ีคือความไมเปนธรรม ซึ่ง
กรมสรรพากรไมควรตอบอยางนี้ ถายึดหลักตรวจสิทธิในทางบัญชี อันน้ีก็เปนปญหาหนึ่ง 
หลักเกณฑที่งายที่สุดที่กรมสรรพากรนาจะทําไดคือ ไปแกมาตรา 65 บอกวาการกําหนดกําไร
สุทธิ ใหอิงหลักการบัญชี ใหเปนไปตามมาตรฐานทางบัญชี อยาไปสรางมาตรฐานขึ้นมาเองแลว
มันจะยุง กรมสรรพากรบางครั้งก็จับหลักบัญชีมาใชบางครั้งก็ไมจับ ตัวอยางที่เห็นชัดนะครับคือ
เรื่องการ cash ดอกเบี้ยเปนตนทุนของสินทรัพย  

กรมสรรพากรสรางปญหาไวมาก ทั้ง ๆ ที่ไมควรจะเปนปญหา เดิมทีมาตรฐานทางบัญชี
บอกวาใหคุณ cash ดอกเบี้ย กรมสรรพากรก็ไป cash มาตรฐานทางบัญชีบอกวาบริษัทที่ไป
กูยืมเงินมาตอง cash ดอกเบี้ย วันดีคืนดีมีอยูบริษัทหนึ่ง กรมสรรพากรไปเตือนภาษี บอกวา
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บริษัทกูยืมเงินมาเพื่อที่จะซ้ือที่ดินใหเชา มีรายไดใหเชาเกิดขึ้นแลว แตดอกเบี้ยจากการกูยืมเงิน
มา รวมในรายจายไมได ตองเปนตนทุนที่ดิน มันเลยยุงไปหมด ถาคุณตอง cash ดอกเบี้ยเปน
ตนทุนของที่ดิน หมายความวาอยางไร หมายความวาคุณตอง cash ไปเร่ือย ๆ ไมมีวันจบ 
เพราะวาที่ดินมันใหมาแลว ใหเชาแลว มีรายไดแลว แตทําไมตอง cash ในทางบัญชีมัน cash 
ไมได ก็คุณ cash ไปเร่ือย ๆ มันก็เปนปญหา แลวคุณจะทําอยางไร มันก็ cash ไปตลอดชีวิต 
ขายไปคนซื้อไปตอก็ตอง cash อีก พอฎีกานี้ออกมา ศาลฎีกานี่ไมทราบวาทานมองอยางไร อีก
นับ 10 ฎีกาถัดมา ศาลพิพากษาเหมือนกันหมด วาตอง cash หมด จนกรมสรรพากรตองไปแก 
ออกกฤษฎีกา 375 ขึ้นมา บอกวาดอกเบี้ยหลังจากกอสรางทรัพยสินเสร็จแลวใหหักเปนรายจาย
ไดก็แกปญหาไดระดับหนึ่ง แตมันจะเกิดปญหาใหมขึ้นมาอีกเพราะวาหลังจากนั้นมาตรฐานทาง
บัญชีเปลี่ยนไปใหม บอกวาตอไปน้ีถาใคร cash ดอกเบี้ย จะ cash หรือไม cash ก็ได เดิมที
บังคับวาตอง cash ตอมาใหเลือก เพราะฉะน้ันบริษัทมีทางเลือก พอกลับไปดูกฤษฎีกาที่
กรมสรรพากรออกมาใหม ถามวาเปนทางเลือกหรือเปลา ไมใชครับ บังคับวาคุณตอง cash มันก็
ยุงอีกออกกฤษฎีกามามันแกปญหาไดชวงเดียว เพราะมาตรฐานการบัญชีแก กฤษฎีกาไมไดแก 
ก็เปนปญหาอีกวา ทางบัญชีบอกไมตอง cash แตทางภาษีบอกวาตอง ก็เลยตอบไมไดวาตกลง
ตอง cash หรือไม และผมก็ไดขาวมาใหมอีกวามาตรฐานการบัญชีกําลังจะแกใหมอีกวาบังคับให 
cash  เพราะเหตุที่มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เรื่อย กฎหมายภาษีอากรตามไม
ทัน กวาจะออกกฤษฎีการสักฉบับใชเวลาเปนป ยื่นดอกเบี้ย 4-5 ป ถึงจะออกไดเพราะฉะน้ัน
สรางหลักเกณฑงาย ๆ วาถาอะไรที่ไมเหลือบากวาแรง กรมสรรพากรก็ไปอิงมาตรฐานการบัญชี
ซะ แลวตรงไหนที่กรมสรรพากรคิดวารับไมไดก็มาเขียนเง่ือนไขเปนพิเศษ เชน เร่ืองรายจาย
ตองหาม หน้ีสูญกลัว บริษัทจะเอาเปรียบ ก็เขียนหามเอาไว เร่ืองหน้ีสูญจริง ๆ ก็มีปญหา 
กรมสรรพากรหามจําหนายหนี้สูญ บริษัทก็หาทางออก ไมจําหนายหนี้สูญ ขายดื้อ ๆ เลย ขาย
ผานราคาตลาด ลูกหนี้ที่มัน default ไปแลว ราคาตลาดมันสูญนะครับ ถามวาผิดกฎหมายรึเปลา 
ก็เปนปญหานาคิดเพราะฉะนั้นถากรมสรรพากรไปแกเกณฑใหมันงาย คนทางบัญชีไมตองปวด
หัว และขณะเดียวกันกรมสรรพากรก็ไมตองปวดหัวมานั่งตีความเรื่องพวกนี้ นาจะดีกวา อะไรที่
กรมสรรพากรรับไดก็รับไป รับไมไดก็ไปเขียนเง่ือนไขโดยเฉพาะ อยาไปสรางหลักเกณฑขึ้นมา
เอง แลวมันจะมีปญหา อีกเรื่องหน่ึงซึ่งผูเสียภาษีรองเรียนกันเยอะ ก็คือกรมสรรพากรไปกําหนด
รายจายบางอยางเปนวงเงินไว ตอนที่กําหนดวงเงินไดสรางที่มาที่ไป อันนี้ไมเปนไร แตพอ
กําหนดไปแลวก็ลืมไปเลย ไมไดคิดจะกลับมาเปลี่ยนวงเงิน เชนคารับรองที่ไมเกิน 2,000 บาท 
เม่ือซัก 10 ปที่แลวมันซื้ออะไรไดเยอะนะครับ เด๋ียวน้ีมันซ้ืออะไรไมคอยได หรือคาเชารถยนต 
รถยนตนั่ง ไมเกิน 1,000,000 บาท เดี๋ยวนี้ เกือบทุกคันมันก็จะเกินอยูแลว ทําอยางไร
กรมสรรพากรจะปรับขอมูลตรงนี้ใหมัน update มากขึ้น ไมทราบเพราะนายกทานปจจุบันทาน
ชอบเหรียญสลึงหรือเปลา ก็เลยไมคอยยอม conservative ไมคอยแกกฎหมายอะไร จริง ๆ 
นาจะไปอยูในกฎกระทรวงซึ่งจะแกงายกวา ดีกวาไปเขียนไวในกฎหมาย เชนของกรมที่ดิน
อาจจะกําหนดวาทุก 5 ปใหมาดูสักทีวาตัวเลขไหนควรเปลี่ยน อยางคาใชจายของบุคคลธรรมดา 
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60,000 บาท นี่มันสิบกวาปมาแลว ทุกคนก็อยากใหเพ่ิมสักที แตกลับไปเพ่ิมอยางอ่ืน แลวอีก
เรื่องคือหลักเกณฑรายจาย ราคาตลาด จะเอาอยางไร ใชหลักเกณฑใดเปนราคาตลาด พิพากษา
ศาลฎีกาหลายคดี ไปมองอยูอยางเดียววา ถาเม่ือไหรบริษัทขายสินคาต่ํากวาราคาทุน นั่นแหละ
คือขายต่ํากวาราคาตลาด ซึ่งหลายคดีศาลบอกวาไมใช ราคาตลาดแตละราคาขึ้นอยูกับชวงเวลา 
ขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นมันอาจจะขึ้นลงต่ํากวาราคาทุนไดการที่บริษัทขายสินคา
ต่ํากวาราคาทุน ไมใชต่ํากวาราคาตลาด ตองดูใหดี ๆ วาขายต่ํากวาเพราะอะไร กรมสรรพากร
นาจะวางหลักเกณฑใหชัดเจนวาราคาตลาด ควรจะเปนอยางไร จะเอาราคาของกระทรวง
พาณิชยมาใชหรือเปลา ซึ่งบางทีมันก็ไมคอยดี เชน กระทรวงพาณิชยบอก หมูราคากิโลละ 98 
บาท ทานไปซื้อได 1 ชั่วโมงก็หมดแลว ที่เหลือทานตองไปซื้อกิโลละ 130 บาท ถึงจะมี อีกเรื่อง
หน่ึงคือรายจาย การพิจารณาวารายจายอะไร เพ่ือกิจการ หรือเพ่ือสาธารณประโยชน ตองมอง
ใหดี ๆ เพราะตามสภาวะเศรษฐกิจและความจําเปนของธุรกิจ ยกตัวอยางเชน ปจจุบันน้ีใคร ๆ ก็
ไปสรางออฟฟส สรางคอนโดขายใกลกับรถไฟฟา เพราะรูวาเม่ือไหรรถไฟฟาไป คนก็ไป จะเห็น
ไดวาหางสรรพสินคาหลายแหงสรางทางเชื่อมตอกับรถไฟฟา แตการสรางทางเชื่อมตอรถไฟฟา 
cost นี้สูงมาก แตละแหง 100-200 ลานบาท แตเน่ืองจากขอบังคับของ กทม. วาสรางเสร็จตอง
ยกใหกทม. กรมสรรพากรก็บอกวา การที่สรางเสร็จแลวยกใหรัฐ เปนการบริจาค ถามวาบริษัท
อยากบริจาคหรือเปลา ไมไดอยากบริจาคนะครับ แตอยากจะสรางเพื่อใหคนเดินเขาหาง คุณไป
ดูนะครับ ยกตัวอยางหางเซ็นทรัลชิดลม เดิมไมมีสะพานขาม พอมีสะพานขาม คนเดินเขาไป
เยอะมาก ทุกหางอยากมีสะพานเชื่อมใหคนเดินออกจากรถไฟฟาเขาหางไดเลย แตติดปญหา
ของกรมสรรพากรวา สรางเสร็จรอยลาน คุณหักได 2% เทานั้นเอง ถาขาดทุนคุณก็หักไมไดเลย 
มันไมเปนธรรม เพราะเจตนาเขาสรางเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ เขาไมอยากสรางใหคนเดินเลน 
ตองเขาใจความจําเปนของธุรกิจ เร่ืองถัดไป เร่ืองทรัพยสินและคาเสื่อมราคา ปญหาแรกที่นัก
บัญชีรองเรียนก็คือวา  

ทําไมกรมสรรพากรไมกําหนดสักทีวาทรัพยสินมูลคาเทาไหรถึงไมตองบันทึกเปน
ทรัพยสิน เม่ือสัก 20 ปที่แลวมีคนไปถามกรมสรรพากรวาทรัพยสินราคาไมเกิน 2,000 บาท จะ
ตัดเปนรายจายไดหรือไม กรมสรรพากรตอบวาไมได เพราะกรมสรรพากรก็จะอางวาไมมี
กฎหมาย อยาไปถามนะครับ กรมสรรพากรไมใหอยูแลว แตจริง ๆ แลวกรมสรรพากรนาจะ
พิจารณาวามันเปนภาระเยอะ วาทรัพยสิน อยางแกวน้ํา ถาเปนใบละ 10 บาท ถาคุณมีโอกาสได
ใชไดถึงใบละ 1 ป คุณตองบันทึกเปนสินทรัพยหักคาเสื่อมราคา มันเปนภาระเยอะ ทําไม
กรมสรรพากรไมไปกําหนดมูลคาขั้นต่ํา ในระบบบัญชีราชการเอง รัฐวิสาหกิจหลายแหง เวลา
ครุภัณฑหรือวัสดุ ก็จะแยกวาเปนงบลงทุนหรืองบดําเนินการ แลวกําหนดวงเงิน ทีราชการเอง
รัฐบาลยังหักรายจายได แตทีเอกชนกลับไปบังคับเขาใหบันทึกเปนทรัพยสินหักคาเสื่อมราคา 
มันสรางภาระใหเขาเยอะ ซึ่งวิธีการแกไมนาจะยาก ก็ไปเขียนซะวาทรัพยสินที่มูลคาไมเกินหม่ืน
บาท ใหหักคาเสื่อมราคาได 100% ในปแรกที่ไดมา มันก็จบ อันนี้จริง ๆ แกไมยาก แตตองถาม
วาอยากจะแกรึเปลา เพราะวาเปนภาระที่บริษัทตองไป keep record ก็หักคาเสื่อมราคา ไมตอง
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เก็บไวชิ้นละ 1 บาททุกชิ้น มีอยูแสนชิ้นก็แสนบาท แตของอยูไหนไมรู ไมมีทางเจอ อันนี้ก็เปน
ขอเสนออันหน่ึงที่อยากใหพิจารณา อีกเรื่องหน่ึงคือเร่ืองการตีราคาทรัพยสิน มีอยูประเด็นหนึ่งที่
ผมของใจมานาน วาเวลาที่เราไปลงทุนในบริษัท แลวไปลดทุนลง กรมสรรพากรไมใหหักเปน
รายจาย บอกวาเปนการตีราคา แลวก็มีบริษัทซึ่งไมเห็นดวย ไปฟองศาล เพราะบริษัทไปซ้ือหุน
ในธนาคารแหงหนึ่ง ในป 40 ธนาคารลม แบงกชาติก็ไปยึดมาเปนของรัฐ แลวสั่งลดทุนลง จาก 
100 บาท เปนเหลือแคบาทเดียว นั่นคือธนาคารชาติสั่งลดคาหุนนะครับ บริษัทก็ตัดเปนรายจาย 
กรมสรรพากรไมยอม เถียงกันถึงศาล บริษัทแพ ศาลเห็นดวยกับกรมสรรพากรวาเปนการตีราคา
ลดลง แตผมวานาจะเปนการเขาใจกันผิดทั้งหมด ไมไดดูหม่ินศาลนะครับวา คําวาตีราคา
ทรัพยสินมันคืออะไร คือการที่อยูดี ๆ เราไปตีราคาเอง ไมมีอะไรเกิดขึ้น แตทรัพยสินของเราซึ่ง
เราเอาไปฝากคนอื่น มันหายไป มีหลักฐานทางราชการรับรองวามูลคามันหายไปแลว มันก็ควร
จะตัดเปนรายจายได ถากรมสรรพากรบอกวาเปนการตีราคาลดลง ไมไดตัดแตรายจาย ก็ตอง
ถามวาแลวมันจะตัดไดเม่ือไหร เพราะการลดทุนมี 2 แบบ หนึ่งลดมูลคาหุน สองลดจํานวนหุน 
สมมติวาธนาคารลดจํานวนหุนลงจาก 10 หุนเหลือ 1 หุน คุณมีหุนอยู 10 หุน คุณหายไป 9 
เหลือ 1 กรมสรรพากรบอกวาเปนการตีราคาทรัพยสินลดลง ไมใหหักเปนรายจาย แตหุนมัน
หายไปแลว 9 หุน คุณเหลือแค 1 หุน แลวถามวากรมสรรพากรจะใหหักเม่ือไหร หักเม่ือขาย แต
นี่มันขายไมไดแลว เพราะมันหายไปแลว ไมมีโอกาสจะขายอีกแลว เพราะฉะนั้นผมเขาใจวา
ทําไมกรมสรรพากรไมยอม นึกไมออกวาเหตุผลอะไร ทําไมมองวาเปนการตีราคาลดลง มันไมใช
นะครับ การตีราคาลดลงคืออยูดี ๆ บริษัทไปตีราคาเอง โดยไมมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น แตอันนี้
ไมใช ของ ๆ เราที่ไปลงทุน มันหายไป มันควรจะยอมนะครับ อีกเรื่องหน่ึงที่อยากนําเสนอคือ
บทบาทของผูสอบบัญชี มันมีประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวกับ CPA tax auditor อะไรตาง ๆ พวกน้ี 
เรื่องแรกที่ผมคิดวานาจะเปนประเด็นคือบทบัญญัติตามมาตรา 3... เขียนไวเลยนะครับ ตั้งแต
สมัย 2481 ตั้งแตเขียนมากรมสรรพากรก็ไมสนใจเลย จนประมาณป 31 อะไรกวา ๆ วันดีคืนดี 
กรมสรรพากรก็สนใจขึ้นมา เอามาตรานั้นมาประกาศใช 3 สต โทษนะครับ 3 สต มาประกาศใช
วาใหผูสอบ (ไมรูเร่ือง) อนุญาตเซ็นรับรองงบ แตสิ่งที่ผูสอบบัญชีไปเซ็นใน ภ.ง.ด.50 เนี่ยทานไป
ดูใบแนบนะครับ มันไมใชเซ็นผูสอบบัญชีนะครับ ไปเซ็นรับรองวาเขาเสียภาษีถูกหรือเปลา หัก
ภาษีครบหรือไม ไปถามผูสอบบัญชีทั้งหลาย  

ทุกทานในนี้ ทานสบายใจหรือเปลาที่เซ็นอยางนั้น ผมไปเปดดูทุกบริษัทพบวาผูสอบ
บัญชีเซ็นโดยไมมีเง่ือนไข แตผมมีโอกาสไดไปตรวจสอบบัญชีบริษัทเหมือนกันนะครับ ผมก็เห็น
วามีปญหาทุกบริษัท ไปไลดู ยังไงก็ตองมีหักไมครบจนได ไมวาเพราะเหตุใดก็ตาม แตผูสอบ
บัญชีก็พยายามฝนใจเซ็น จนมาถึงเรื่อง tax auditor ที่กระทรวงสั่งวาบริษัทขนาดเล็กไมตองมี
ผูสอบบัญชี ก็สราง tax auditor ขึ้นมา จนป 2547 มี พรบ.วิชาชีพบัญชีเกิดขึ้นมา ความตั้งใจ
ของผูรางกฎหมายวิชาชีพบัญชี หวังจะใหการขึ้นทะเบียนผูสอบบัญชีไปรวมอยูที่เดียวกัน ก็เลย
เขียนในกฎหมาย ผมอานใหฟงนะครับ มาตรา 37 เขียนวา ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหมีการ
สอบบัญชี หามมิใหผูใดลงลายมือชื่อรับรองในฐานะผูสอบบัญชี เวนแตเปนผูสอบบัญชีรับ

 ๙



อนุญาต และมาตราถัดไปก็บอกวา มาตรา 38 ผูใดจะเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองไดรับ
ใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ผมเลยตั้งขอสงสัยวา พรบ.วิชาชีพบัญชีออกมาทีหลังมาตรา 3 
สต นะครับ มันตองมีผลมากกวามาตรา 3 สต ถามวามาตรา 3 สต ยังใชไดอยูรึเปลา ผมวาไม
นาจะได เพราะสิ่งที่กรมสรรพากรขึ้นทะเบียนผูสอบบัญชี หรือ tax auditor นาจะผิดกฎหมาย
วิชาชีพบัญชีครับ นาจะโมฆะ สภาวิชาชีพนาจะคุยกับกรมสรรพากรวา ทําอยางไร tax auditor 
จะมาขึ้นทะเบียนที่สภาวิชาชีพ แลวอยากจะเอาไปใชก็ไปใช อยาไปขึ้นเอง เพราะเดี๋ยวขัด
กฎหมายแลวมีคนฟองขึ้นมาจะยุง ไอที่เซ็นมามันผิดกฎหมายทั้งหมด ก็คือประเด็นที่จริง จริง ๆ 
ผมเคยเสนอประเด็นน้ีในสภาวิชาชีพแลวนาจะไปคุยกับกรมสรรพากร ไปทบทวนกันใหมวาสิ่งที่
ทํานั้นถูกหรือเปลา อยาปลอยผาน มันเปนปญหาในภายหลัง อีกเรื่องหน่ึงคือเร่ือง tax auditor  
ผมไดทราบขาวมาวา ไมรูจริงหรือไมจริง วาตอไปน้ีกรมสรรพากรอยากจะใหมีผูตรวจสอบบัญชี
อีกประเภทหนึ่งที่เรียกวา certify tax auditor หมายความวาพอเวลาบริษัทยื่น ภงด.50 ทุก ๆ ป 
คุณมี CPA เซ็นรับรองในงบการเงิน แลวใน ภงด.50 คุณตองมี CTA อีก 1 คน เซ็นวาคุณ
คํานวณภาษีถูกตองหรือเปลา ผมไดฟงแลวก็สยองนะครับ วาเปนภาระมาก เพราะถาบังคับให 
CTA ตองรับรองเหมือนกับ CPA เน่ีย เร่ืองใหญนะครับ แตถามวาเปนภาระกับบริษัทหรือเปลา 
เปนนะครับ ยุงมาก บริษัทตองจางคนสองคนมาทําบัญชี คนหนึ่งตรวจสอบบัญชีปกติ คนหนึ่ง
ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร แลว timing hole ก็จะเปนปญหา วาทุกคนก็จะแยงตรวจบัญชีกัน 
เพราะใครก็อยากยื่นใหทัน ทุกวันนี้มันก็จะไมทันอยูแลว เกิดมีคนสองคนมาแยงดูเอกสาร คนที่
ตายคือบริษัทนะครับคนทําบัญชีวัน ๆ ไมตองทําอะไร เตรียมตอนรับ CPA วันนึง อีกวันนึง
เตรียมตอนรับ CTA ไหนจะเสียคาใชจาย ไหนจะเสียเวลาอีก ในที่สุดไมตองทําบัญชีเลย คอยแต
อธิบายงานใหพวกนี้ฟงก็หมดเวลาแลว เร่ืองนี้ เปนเพียงแนวคิด ยังไมเปนประกาศ แต
กรมสรรพากรทําไดงายมาก ออกประกาศฉบับหนึ่งก็จบแลว เพราะมาตรา 3 สต ทําไดอยู 
ยกเวนเราบอกวาขัดตอ พรบ.วิชาชีพบัญชี นั่นอีกเรื่องหน่ึง จริง ๆ พรบ.วิชาชีพบัญชีนี่เปดชอง
อยูแลว มีสาขาวิชาบัญชีภาษีอากร ซึ่งมาออกในรูปนี้มากกวา ไมใชเอามาอยูในมาตรา 3 สต แต
อันน้ีผมคิดวาเปนเรื่องใหญถาทําจริง ๆ ผูสอบบัญชีไมเดือดรอน ทุกคนชอบเพราะไดงานทํา
เพ่ิมขึ้น แตตองไปถามทางบริษัทวารับไดหรือเปลา ยื่นธนาคาร บริษัทขนาดใหญ คุณคิดดู เชน 
ปูนซีเมนตไทย CP เน่ีย กวาจะตรวจสอบบัญชีเสร็จ ใชเวลา 3-4 เดือน อีก 3-4 เดือนตองเจอ 
CTA อีกรอบหนึ่ง หมดเวลาไป 5 เดือน ไมตองทําอะไรกัน ผมสรุปงาย ๆ วากรมสรรพากรกําลัง
จะจางบริษัท ใหตรวจสอบภาษีตัวเอง โดยใชเงินของบริษัท ความรูสึกมันคลาย ๆ อยางนั้น คือ 
tax auditor ก็โดนมาแลว tax auditor นี่ภาระหนักวา CPA นะครับ fee มันนอยกวา แตภาระมัน
หนักหนามาก เพราะ tax auditor ตองไปรับรองวาบริษัทเสียภาษีถูกตองหรือเปลา กลายเปนวา
เงินนอยกวาแตภาระสูงกวา แลวมันก็จะเกิดปญหามือปนรับจางอีกแลว ตอนนี้ก็เกิดแลว ไมได
แกปญหาอะไร ก็กลับมาทบทวนวาสิ่งที่ทํามันคุมหรือเปลา ไปขึ้นทะเบียน tax auditor เน่ีย อีก
เร่ืองหนึ่งคือเรื่อง tax administration การบริหารการจัดเก็บภาษีอากร สิ่งหนึ่งซ่ึงผมมองเห็น 
สมัยกอนผมอยูกรมสรรพากรนานมากแลว  
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ปจจุบันเม่ือเทียบกับสมัยกอน ผมวากรมสรรพากรไดพัฒนาขึ้นเยอะในหลาย ๆ ดาน 
อยางดานขอมูลขาวสาร สามารถเปดเว็บไซตคนไดเลย งายมาก ซึ่งเปนขอดีของกรมสรรพากรที่
อํานวยความสะดวกใหผูเสียภาษีเยอะ ในการบริการตาง ๆ เชน ชําระภาษีผานอินเตอรเน็ตได 
ซึ่งจริง ๆ ผิดกฎหมาย แตก็ทําได กระทรวงก็ชวยเหลือผูเสียภาษีหลายอยาง ใหทํางานงายขึ้น 
จริง ๆ กรมสรรพากรเปนหนวยงานที่พัฒนาตัวเองไดเร็วมากในเรื่องระบบตาง ๆ ก็คือขอดี แต
ขอเสียก็ยังมีอยู เชน ความรูทางดานภาษีอากรของเจาหนาที่ตรวจสอบ ผมไมแนใจวา
กรมสรรพากรเวลาแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบ เอาคนที่จบบัญชีมาเปนหรือเปลา ผมเคยเจอกับ
ตัวเอง บริษัทเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามเงินที่ไดรับ เวลาเจาหนาที่มาตรวจสอบภาษีก็วาไอลูกหนี้
ของเราเนี่ย คาบริการเนี่ย ทําไมไมเอาไปเสีย vat ผมก็เลยอธิบายกฎหมายใหเขาฟง วาก็
กฎหมายบอกใหเสียตามเกณฑเงินสดใชหรือเปลา เจาหนาที่ไมทราบทานจบมาจากไหน ทานไม
รู เ ร่ือง นั่นคือสวนนอย สวนใหญคงจะรู แตก็ยังมีอยู แตสิ่งที่ผู เสียภาษีเจออยู เสมอ แม
กรมสรรพากรจะบอกวาไมทํา แตทําอยูเปนประจํา คือไปสั่งวาคุณหามเสียภาษีลดลง คุณหาม
ยกขาดทุน เอาขาดทุนยกมา ผูเสียภาษีหลายรายมาถามผม ผมบอกคุณม่ันใจตัวเองขนาดไหน 
ถาคุณวาภาษีของคุณทําถูกตองไมมีปญหา คุณก็อยายอมเขา แตสวนใหญทุกบริษัทพูดไปพูด
มาแลวมีปญหาจนได เหมือนคนเรานี่แหละครับ ถาคุณไปตรวจรางกาย เอ็กซเรยคอมพิวเตอร
เม่ือไหร เจอปญหาทุกรายครับ ปญหามากหรือนอย บริษัทก็เชนเดียวกันนะครับ ไมวาคุณจะทํา
บัญชีดีขนาดไหน ถาคุณไปตรวจ มันตองเจอประเด็นจนได ประเด็นขอกฎหมาย ประเด็น
ขอเท็จจริง อะไรตาง ๆ นี่นะครับ แลวเร่ืองตาง ๆ มันจะเกิดขึ้นเสมอ เพราะผูเสียภาษีบางครั้งก็
ตองยอมนะครับ ไมอยากมีปญหากับกรมสรรพากร แตถามวายังมีอยูหรือเปลา ผมก็ยืนยันวามี
นะครับ แมกรมสรรพากรจะบอกวาไมมี ไมเคยทํา แตทํานะครับ ขอเท็จจริงคือทํา ถามไดวา
กรมสรรพากรเขตไหน มีทั้งที่กรุงเทพฯ และตางจังหวัด ก็มีบางเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับตัวผูเสีย
ภาษีเอง เชน วันดีคืนดีกรมสรรพากรก็โทรไปบอกบริษัทวาคุณชวยกรอกขอมูลลูกคาคุณมาให
หนอย บริษัทก็ไมอยากทํา จริง ๆ เปนความลับ แตกรมสรรพากรสั่ง ก็ทําเฉย ๆ อีกอาทิตยหน่ึง
โทรตามอีก เสร็จหรือยัง กลายเปนวาบริษัทนี่เปนอะไรก็ไมรู เปน spy ใหกรมสรรพากร คอยสง
ขอมูลลูกคาใหกรมสรรพากร อันนี้ผิดกฎหมายนะครับ  

 
ประเด็นที่ 4 เร่ืองความลับทางธุรกิจ  

แลวกรมสรรพากรก็ไมยอมออกหมายเรียก ใชสั่งดวยวาจา สั่งดวยโทรศัพท ไมแนจริง 
ตองสั่งดวย e-mail เพราะมีหลักฐาน เขาสั่งทางโทรศัพทงายกวา อันน้ีก็เปนปญหา ยังมีอยู ผม
คิดวาจริง ๆ ผมไมโทษเจาหนาที่นะครับ ตองโทษผูบริหาร ปญหาตาง ๆ มันเกิดขึ้นทุกวันนี้
เพราะกรมสรรพากรไปเปดเปาใหเจาหนาที่ วาคุณเปนซี 8 เบอร 1 ตองออกประเมินภาษี 1 ลาน
บาท และซี 8 บางคนเปนเด็ก ทํางานมากี่ป ไมถึง 10 ป ก็เปนซี 8 ได ความรูก็ยังไมมี ประเมิน
ภาษีก็ไมเปน ก็ตองไปสั่งกันด้ือ ๆ วาคุณไปลดขาดทุนซะ คุณไปย่ืนเสียภาษีเทาปที่แลวนะ หาม
ลดลง อยางนี้ ถาไมมีเปาหมายอยางนั้น เจาหนาที่คงไมกลาทําขนาดนั้น  เพราะมันถูกบีบบังคับ 

 ๑๑



อันนี้เปนปญหาที่แกยาก เม่ือตนเดือนรัฐบาลทานใจดี ออกมาตรการทางภาษีอากร ยอมเสียสละ
รายไดทางภาษีไป 40,000 ลานบาท แตทานทราบไหมครับวางบประมาณของกรมสรรพากร
เพ่ิมขึ้น เปาหมายการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น ไมไดลดลง แลวถามวาเจาหนาที่จะทําอยางไร อันน้ีก็
เปนการสรางภาระใหเจาหนาที่ ทางดานคติตอผูเสียภาษี คือโดยสวนตัวที่ผมเจอ ผมวาดีนะครับ 
ผมไมเคยเห็นปญหาเทาไหร เจอปญหาเรื่องอ่ืน เร่ืองความรูตาง ๆ แตทัศนคติสวนใหญเน่ียดี 
พูดจาตาง ๆ ดี แตบางทานก็บอกวายังมีปญหาอยู ก็ฝากใหดูดวย อีกเรื่องหน่ึงคือภาษีชําระเกิน
หรือขาด ทําอยางไรใหมันหักกลบลบกันได ผมเคยเจอลูกคาอยูรายหนึ่งนะครับ เขามีสาขาอยู 2 
แหง แตเขาเอาภาษีแบงเปน 20 สาขา มันกลายเปนวาอีกสาขาหนึ่งเสียเกิน อีกสาขาหนึ่งเสีย
ขาด มันเปนความผิด เพราะคุณยื่นไมครบตามแตละสาขา เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณตองทําก็คือวา 
ไอที่เสียเกินก็ไปขอคืน ไอที่เสียขาดก็ไปยื่นใหม เสียเพิ่ม ผมก็ถามวานี่มันเรื่องอะไรกัน ผูเสีย
ภาษีไมมีเจตนาเลย ไมอยากเสียภาษีผิด รัฐบาลก็ไมไดเสียอะไรเลย เสียเทาเดิมทุกอยาง แต
ดวยขอกฎหมายอะไรไมทราบ กลายเปนภาระมหาศาล ภาษีตองไปเสียเพ่ิมใหม ไอที่ขอคืนก็
ตองโดนตรวจสอบอีก ทําไมกรมสรรพากรไมยอมใหหักกลบลบกันได แลวจะเก็บเบี้ยปรับเพ่ิมก็
อีกเรื่องหน่ึง เราตองไปดูวาเขามีเจตนาทําผิดหรือเปลา ก็ควรจะลดเบี้ยปรับใหมากกวา เงินเพ่ิม
ก็ไมควรจะเสีย เพราะภาษีเขาก็เสียไปครบแลว เพียงแตเสียคนละที่เทานั้นเอง เร่ืองอยางนี้นาจะ
ทํากฎหมายใหเปนธรรมกับผูเสียภาษี อีกเรื่องหน่ึงคือเรื่องเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม สมัยเดิมมีคนมา
อาศัยกรมสรรพากรเปนธนาคารฝากเงินไว ไมยอมเสียภาษี เพราะดอกเบี้ยมัน 1.5%  แต
ดอกเบี้ยแบงกมัน 20 กวาเปอรเซ็นต วันนี้ดอกเบี้ยแบงกมันเหลือประมาณ 4% 5% ปรากฏวา
เงินเพ่ิมนี่สูงกวาเยอะ ก็มีคนฝากถามอาจารยอดิศักดิ์วาทําอยางไรกรมสรรพากรจะปรับตัวเงิน
เพ่ิมใหสอดคลองกับภาวะดอกเบี้ย เพราะเจตนาของการเก็บเงินเพิ่ม คือชดเชยเรื่องดอกเบี้ย มัน
ก็ควรจะอิงอะไรซักอยางหนึ่ง เปนไปไดหรือเปลา เอาอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย
อะไรก็แลวแต มันจะไดไมตองมานั่งแกกฎหมายอยูตลอดเวลา อันนี้เปนขอเสนอ 

ถาหัก 1% จะงายกวาเดิมเยอะ บริษัทก็มีหนาที่หักภาษีอยูแลว เชนจายเงินเดือนให
พนักงานก็หักมาสงทุกเดือน เร่ือง vat ก็นําสงทุกเดือนอยูแลว ไมสรางภาระเพิ่มขึ้น แตจะทําให
ปญหาการตีความ ประเภทเงินไดตาง ๆ ลดลงไปเยอะ ไมตองมานั่งเถียงผูซื้อผูขาย เราบอกเปน
จาง ไอคนรับเงินบอกเปนซ้ือขาย ไมยอมใหหัก คุณไปอานใบแจงหน้ีของผูผลิตบางราย เขียนไว
เลยวาหามหักภาษี ณ ที่จาย อยางนี้ปองกันตัวเอง แตจริง ๆ ตองหัก มันก็มีปญหา 

ประมวลรัษฎากรไมไดรับการแกไขมา 60 กวาปแลว...70 กวาป ทานอธิบดีทานปจจุบัน
ก็เปนผูหน่ึงที่มารวมมือในความคิดที่จะแกไขปญหานี้ อยางที่เรียนในตอนตนรายการวามี 3 
หนวยงาน มีมูลนิธิเพ่ือพัฒนาทางนิติศาสตร มีคณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยจุฬาฯ และ
กรมสรรพากรโดยทานอธิบดีเองเลย ทานอธิบดีเองก็มาเปนกรรมการอยูในมูลนิธิดวย ทานมี
แนวความคิดเพ่ือที่จะชวยทําใหประชาชนนั้นมีความรูสึกวาเสียภาษีแลวเปนธรรม อยางที่ทาน
พูดเลย อันนี้ขอตอบขอแรกกอน สวนที่เหลือตองใหอาจารยตอบ 
 

 ๑๒



ประเด็นที่ 5 เร่ืองการเก็บเอกสาร 
เผอิญวามีคําพิพากษาฎีกาฉบับหนึ่งที่นาสนใจ วาการเก็บเอกสารเพื่อใหตรวจสอบนั้น 

เก็บกี่ป บริษัทถูกกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบภาษี และเอาภาษีไปสงที่กรมสรรพากรแลว เม่ือ
ป 2535 กรมกรมสรรพากรถูกไฟไหมหมดทั้งกรม เอกสารสูญหายทั้งหมด บริษัทก็ไมยอมเสีย
ภาษี บริษัทบอกวาสงไปแลว แตศาลก็พิจารณาเขาขางรัฐ บอกใหบริษัทหาเอกสารมาใหได ซึ่ง
ผมวาไมเปนธรรมกับผูเสียภาษี จริง ๆ กรมสรรพากรไมควรเอาเรื่องผูเสียภาษีแบบนี้ เพราะเปน
ความผิดของกรมกรมสรรพากรเอง เปนเหตุสุดวิสัย ไมใชความผิดของใคร ก็ควรหยุดประเมิน
แลว ไมใชมาประเมินตอจนเปนปญหา 

ผมเห็นดวยกับอาจารยอดิศักดิ์วาคําวินิจฉัยไมใชกฎหมาย เพราะมันเคยเปนฎีกาขึ้น
มาแลว และกรมสรรพากรไปแพคดีเกี่ยวกับคําวินิจฉัย สุดทายตองมาแกคําวินิจฉัยใหม เพราะ
มันไมใชกฎหมาย เปนแตแนวทางที่เจาหนาที่ตองทําตามเทานั้นเอง 

 
ประเด็นที่ 5 รายจายบนโตะก็เปนปญหา  

อยางเวลาพาขาราชการไปรับรอง ลงเปนรายจายไดหรือไม จริง ๆ ไมไดนะครับ เคยมี
ฎีกาขึ้นศาลมาแลว คือมีบริษัททําเหมืองแรอยูตางจังหวัด ไดรับสัมปทานเหมือง พาเจาหนาที่
กรมทรัพยากรธรณีตามไปขุดสํารวจเหมือง แลวออกคาเลี้ยงคาเดินทางให ซึ่งเปนเรื่องของ
กิจการโดยเฉพาะ กรมสรรพากรก็ไมหักเปนรายจายให ศาลก็บอกวาบริษัทไมมีหนาที่ไปรับรอง
ขาราชการ หักเปนรายจายไมได พอดีทางผูสัมมนาพูดถึงปญหาเรื่องเจาหนาที่ตรวจสอบภาษีนะ
ครับ วาความรูความสามารถอะไรตาง ๆ ผมวาทางแกทางหนึ่งที่นาจะทําไดคือ นาจะขึ้น
ทะเบียนเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี มีการทดสอบความรูความสามารถและขึ้นทะเบียนวายังมี
ความรูความสามารถพอที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไปหรือไม ทํานองเดียวกับผูสอบบัญชีนะครับ 
ผูสอบบัญชีเอกชนก็ยังตองขึ้นทะเบียน เจาหนาที่ตรวจสอบของรัฐนาจะมีการขึ้นทะเบียน
เหมือนกัน ไมใชเอาใครไมรู จบมนุษยศาสตรเน่ียมาตรวจสอบบัญชี 

ศาลฎีกาทานบอกวา สินคาขาดจากบัญชี พิสูจนไมได ก็ถือวาเอาไปขายนั่นแหละ ศาล
ทานวาอยางนั้นนะครับ เคยมีการเถียงมาแลว คงจะสูยากนะครับ 

 
 

………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

 ๑๓



วิทยากรภาครัฐ คุณอดิศักด์ิ  สืบประดิษฐ สํานักกฎหมายกรมสรรพากร 
 

“สิ่งที่ทานอาจารยอวยพรพูดถึงน้ัน ทั้งประเด็นปญหาขอกฎหมาย และก็ปญหา
ขอเท็จจริง หลายเรื่องที่อาจารยพูดถึงน้ัน สวนใหญผมเห็นดวยวามันเปนปญหา ทั้งในเชิงของ
กฎหมายและปญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งกรมสรรพากรก็มีเวทีหลากหลายรวมทั้งเวทีนี้ที่จะทําทุกสิ่ง
ทุกอยางใหดีขึ้น เปาหมายของกรมสรรพากรนั้นคงไมตางกับเปาหมายของรัฐบาลไมวายุคไหน 
อยูที่ความสุขของประชาชน ความสุขประชาชนอยูตรงไหน กรมสรรพากรก็เดินไปสูจุดนั้น 
แนนอนครับกฎหมายภาษีอากรนั้น สวนตัวผม ผมอยูกรมสรรพากร 30 ป เปนลูกนองทาน
อาจารยอวยพรนั่นแหละ รูวากรมสรรพากรนั้นดานของกฎหมายภาษี ดานของภาษีก็ดี ดาน
บัญชีก็ดีนั้น ไมใชงาย ในการจัดเก็บนําเงินภาษีไปสูรัฐและดูแลประชาชน เพราะตัวกฎหมายนั้น
คอนขางยาก จุดหนึ่งที่อาจารยพูดถึงวากรมสรรพากรบางครั้ง เจาหนาที่บางครั้งไมมีความรู 
ตองใหเจาหนาที่มีความรู เห็นดวยครับ กรมสรรพากรก็พยายามอบรมเจาหนาที่บอย ๆ เพ่ือใหมี
ความรูตลอดเวลา เพราะวาคอนขางจะยาก เหมือนกับกฎหมายทุกอยาง บางครั้งมีความคิดเห็น
หลากหลาย” 
 
ประเด็นที่ 1 ความยากของกฎหมาย ความลึกซึ้งของกฎหมาย  

ผมมองในแงความยากของกฎหมาย ความลึกซึ้งของกฎหมาย ซึ่งกรมสรรพากรก็
พยายามใหความรูแกเจาหนาที่อยางเต็มที่ แตมนุษยก็หลากหลาย ความเขาใจแตละคนก็ไม
เทากัน หัวขอในวันน้ีเรามาพูดคุยถึงปญหา  

 
 

ประเด็นที่ 2 เกณฑสิทธิในการรับรูรายได  
สิ่งที่ผมจะเสริมก็คือเร่ืองของเกณฑสิทธิ เกณฑสิทธิในการรับรูรายได ในมาตรา 65แหง

ประมวลรัษฎากร นั้นเปนปญหาแนนอน สวนตัวผมยังไมเขาใจคําวาเกณฑสิทธิ เกณฑสิทธิ
หมายถึงอะไร เกณฑสิทธิความหมายแคไหน กรมสรรพากรตองการอะไร ผูเสียภาษีตองการ
อะไร นี่เปนจุดหนึ่ง เกณฑสิทธิในมาตรา 65 เขียนบอกวาสิทธิที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีใด ตองรับรู
เปนรายไดของรอบบัญชีนั้น  

ปญหาก็คือสิทธิมันเกิดเม่ือไหร กฎหมายไมไดเขียนไว บอกวาสิทธิเกิดเม่ือไหรตองรับรู
ได สิทธิในที่นี้ยึดหลักอะไร ยึดหลักกฎหมายแพง เสนอสนองตรงกัน สัญญาเกิด หรือยึดหลัก
บัญชีโอนความเปนเจาของ โอนความเสี่ยงไปใหกับผูซื้อ หรือยึดหลักความพรอมในการชําระเงิน 
ไดเงินเม่ือไหรถึงจะเสียภาษี เพราะฉะนั้นคําวาเกณฑสิทธิในที่นี้ แนนอนไมใชหลักเกณฑคงคาง
ตามหลักการบัญชีแนนอน เพราะไมไดเขียนเลยวาคําวาเกณฑสิทธิเปนหลักเกณฑคงคางตาม
หลักการบัญชี  

 ๑๔



ศาลฎีกาก็ตัดสินรองรับวา คําวาเกณฑสิทธิในที่นี้ ไมใชหลักการทางบัญชี จุดนี้เปนจุด
หน่ึงที่นักบัญชีทั้งประเทศก็พยายามอิงกับหลักบัญชี กรมสรรพากรซึ่งสวนใหญก็เปนนักบัญชี 
ในการตรวจสอบบัญชีนั้นก็เห็นดวย แตหลายกรณีก็อาจยึดอีกแนวที่ไมตรงกัน นี่เปนที่มาของ
ปญหาทั้งสิ้น ปญหาคือกฎหมายภาษีจุดนี้ไมชัดเจน วาตองการอะไรกันแน คําวาเกณฑสิทธิ ใน
สวนตัวผมเห็นดวยคําวาเกณฑสิทธิเปนปญหาวาคืออะไร แตไมเห็นดวยทั้งหมดวาควรตองยึด
หลักบัญชีหมดทุกกรณี  

เพราะฉะนั้นอาจจะเห็นดวยกับที่อาจารยบอกวาใหยึดหลักบัญชี  กรณีไหนที่
กรมสรรพากรตองการยกเวนก็เขียนไว อาจารยยกตัวอยางเรื่อง serial coupon ก็เห็นดวย หลัก
บัญชีตองเอามาใช แตหลักภาษีกรมสรรพากรตอบมาตลอดวาดูเม่ือไหร ตองรับรูเปนรายไดและ
เปนรายจาย และก็เปนปญหา ซึ่งไมสอดคลองกับหลักการบัญชี ดูแลวความสัมพันธ ไดเงินมา 
ไดดอกเบี้ยมาทีเดียว ปเดียว 2,000 ลาน เสียภาษีตั้งกอนใหญ ก็เจง เพราะฉะนั้นปญหาตรงนี้
ผมเห็นควรวาควรตองระดมสมองวาอะไรที่ควรจะเดินไปดวยกันระหวางภาษีของกรมสรรพากร 
กับประชาชน กับบริษัทหางหุนสวน กับนักบัญชี ควรเขียนใหชัด เพราะศาลเองก็เขียนไมชัดวา
เกณฑสิทธิคืออะไร อีกจุดหนึ่งถาผมจะพูดถึงปญหาตาง ๆ เสริมอาจารย  

 
ประเด็นที่ 3 เร่ืองการสงสินคาออกไปตางประเทศ  

หลักบัญชีรับรูรายไดจากการสงออกในการขาย CIF กับ FOB ตางกัน แตกรมสรรพากร
ยึดหลักสงออกวาเราจะรับรูรายไดเม่ือสงสินคาออก กรมสรรพากรอิงหลักตรงนี้ อิงกับระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ตอบอยางนี้มาตลอด หลักที่กรมสรรพากรยึดนั้นถูกหรือไมถูก คําตอบคือ ไมมี
คําตอบ เพราะในกฎหมายไมไดบอกเลยวาคําวาเกณฑสิทธิใหยึดหลักบัญชี เพราะฉะน้ันในจุด
นั้นกรมสรรพากรอาจใชอํานาจรัฐในการจัดเก็บภาษี แตวาขาย CIF หรือ FOB ก็ตามเราก็จะยึด
หลักวา ออกไปขนสินคาออก ก็เปนจุดหนึ่งที่มีปญหา ผมเชื่อหลาย ๆ บริษัทที่ทําอยูตอนน้ี 
ไมไดยึดหลักออกไปขนสินคาขาออก และเวลาถูกตรวจสอบประเด็นนี้ บังเอิญนักตรวจสอบของ
กรมสรรพากรเปนบัญชีทั้งน้ัน เขาใจปญหานี้ เพราะฉะนั้นก็ยอมบริษัท ไมยึดหลักออกไปขนของ
ของกรมสรรพากร ไปยึดหลักบัญชี หลาย ๆ บริษัทครับ อันน้ีเปนที่มาของปญหา ซึ่งเราตอง
แกไข ประเด็นตอมา เรื่องหัก ณ ที่จาย หลายอัตรา ขายกับรับจางยากจะตาย ตางกันตรงไหน 
ใครสามารถชี้แจงไดวาขายคืออะไร รับจางคืออะไรอยางชัดเจน ผมนับถือ สวนตัวผม ผมใช
คําพูดวายากมาก ๆ ครับ ถาขายไมตองหัก รับจางหัก 3% มันเปนขายหรือรับจาง ใครจะรู ตอง
ไปถามเขา เขาขายเปนปกติไหม สั่งเขาทําแกวนํ้า เขาขายปกติก็เปนการขาย ทํา made to 
order ก็เปนรับจาง เพราะฉะนั้นมันยากมาก ๆ ที่อาจารยเสนอวาควรแกไขอัตราหัก ณ ที่จาย
นั้น ใหเหลืออัตราเดียวเหมือนขายสินคา จบ ไมตองตีความ นักบัญชีตองศึกษาตัวน้ันแลว ตอง
ศึกษากฎหมายแพง อะไรคือขาย อะไรคือรับจาง นักบัญชีเงินเดือนตองสูงมาก ๆ เพราะตองใช
ความรูอยางมากในการ clear เรื่องภาษี เพราะตองรูทั้งกฎหมายแพง กฎหมายประมวลรัษฎากร 
และบัญชี เพราะฉะนั้นเปนโอกาสอันดีของนักบัญชี ตองเสนอขึ้นเงินเดือน 

 ๑๕



การหักภาษี 1% เหมือนกับการขายสินคานั้น ในความคิดนี้ มาจากทั้งภาครัฐ เอกชน 
สภาอุตสาหกรรม หอการคาตาง ๆ หรือสภาวิชาชีพก็เสนอจุดนี้มานานแลว แตกรมสรรพากรยัง
ไมเปลี่ยนแปลง เปนจุดหนึ่งที่เปนปญหา พูดในเชิงเห็นดวย ประเด็นคือเราตองการความชัดเจน 
ความสะดวกของประชาชน นั่นเปนเปาหมายหลักของกรมสรรพากรครับ เคยมีความคิดบอกวา
ถาหัก 1% จากการขายทุกกรณี มันจะยากไหม จะมีปญหาไหม ไมมีนะครับ ปญหาเรื่องเอกสาร
หลักฐานจะมากขึ้นไหม 

นี่เปนความยากของภาษี มันเปนกฎหมายภาษี มันก็เปนกฎหมาย เปนความยากที่จะชี้
วา อาจารยลองคิดดูกฎหมายเรื่องเดียวกัน ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกาเห็นไมตรงกัน นั่น
คือถามีกฎหมายเขามาเกี่ยวของ ตีความกฎหมายแลว มันหนีไมพนความยาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่
จะแกปญหานั้นไดคือการใหความรูแกเจาหนาที่อยางเปนระบบอยางสม่ําเสมอ นั่นเปนการ
แกปญหานั้น เม่ือเราไปเจอพื้นที่ไหน เขตไหน เราจะไดคําตอบที่เทาเทียมกันครับ ไมตอง
เหมือนกันหมดทุกกรณี ศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นไมตรงกันครับ 

ประเด็นเรื่อง ปกติเราหักตอนนี้สวนใหญเร่ืองของบริการ เร่ืองของการขายสวนใหญไมมี
การหัก ตอมาขายทั้งบริการหักหมดเลย ในธุรกรรมของประเทศไทยนั้นมันมีธุรกรรมรูปของการ
ซื้อขายสูงกวารับจางเยอะมาก ก็จะปญหาตรงนั้นเอากับบริษัทเพิ่มขึ้น เปนตนทุนบริษัทเพิ่มขึ้น 
ในสวนของการซื้อขายตลอด ธรรมดาตรงนั้นเกิดขึ้นอาจกําหนดวงเงินก็ไดใชไหมครับอาจารย 
วงเงินของการขายที่ตองหัก ณ ที่จาย เพ่ือจะลดปญหาตรงนั้นลง ผมไมไดคัดคานอาจารยนะ
ครับ นั่นก็เปนปญหาที่หยิบยก แตผมขอชี้แจงอาจารยนิดหนึ่ง เรื่องในเชิงกฎหมาย เรื่องบริษัทที่
ทําชิ้นสวนขาย แลวทําใหกับ 2 ราย หามทํากับรายอื่น ปญหาตรงนั้นเปนการขายหรือรับจาง ขอ
พูดในเชิงกฎหมาย แนวทางของกรมสรรพากรที่จะตอบน้ัน เราตอบเปนการขายครับ ไมใชเปน
รับจาง ประเด็นของบริษัทที่อยูในเขตนิคมตาง ๆ เขตที่อาจารยพูดถึง สวนตัวผมถาแคนี้ อาจจะ
ขอมูลไมชัดเจน ถาขอมูลแคนี้ บริษัทดังกลาวเปนรูปของการขาย และประเด็นที่วาผิดเง่ือนไข
ของบริษัทตางดาว นาจะจบประเด็น กรมสรรพากรก็ตอบไปชัดเจนใหกับบริษัท maker ทํา
ชิ้นสวนรถยนตใหกับบริษัทรถยนตแถวสมุทรปราการ ทําทุกชิ้นสวน และกําหนด log เลยวา ให
ทํากับเขา ลักษณะแบบนี้ กรมสรรพากรตอบวานั่นคือการขายครับ วันนี้ผมมาพูดคุยถึงปญหา
ของนักบัญชีของภาษี ผมจะหยิบยกปญหา ทําไมมีปญหาตรงนี้ ถึงเวลาปรับปรุงหรือยัง ปญหา
ของผมที่จะหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวของกับนักบัญชี หยิบยกไดหมดเลย เยอะมาก ขอเร่ืองแรก 
ปญหา auditor audit เปนลูกจางของบริษัทและเซ็นงบใหบริษัท และไดรับคาเซ็นงบตางหากจาก
บริษัท นอกเหนือจากการจางแรงงาน จากเงินเดือนคาจาง ปญหาคือการเซ็นงบของ audit นั้น
เปนเงินไดประเภทไหน นี่ก็เปนปญหา แนนอนครับ audit เซ็นงานเปนการสวนตัว ไมไดเซ็นใน
นามของลูกจาง แตบริษัทจาง audit ในฐานะ audit ไมไดจางมาในฐานะนักบัญชีทั่ว ๆ ไป 
เพราะฉะน้ันการที่เขาจายคาตอบแทนใหนอกเหนือจากเงินเดือนปกติ ปญหาคือเงินนั้นเปนเงิน
ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 6 audit ที่ผานมาจะยื่นมาตนเองเปน 6 แตกรมสรรพากรมองวาเปน 
1 นี่ก็เปนปญหาครับ ปญหาตรงนี้จะโยนไปทางไหน ถาเราตองการใหเปน 1 หมด ก็เขียนไปเลย 
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หรือตองการใหเปน 6 ก็เขียนใหชัดเจน เพ่ือตัดปญหา ไมตองมารูสึกไมดีตอกัน ไมตองมา
โตแยงกัน ปญหาที่เกิดขึ้นมีการฟองศาลกัน ถาตองการแกก็ตองเขียนกฎหมายใหชัดเจน 

นั่นก็คือหยิบยกประเด็นปญหาขึ้นมาวา      ถาบริษัทผมเปนบริษัทรับสอบบัญชีบริษัท
รับทําบัญชี เปนที่ปรึกษาบัญชี แลวก็จางนาย ก ซึ่งเปน audit มาเปนลูกจาง ไดเงินเดือน แลว 
เซ็นงบใหกับลูกคาของผม ปญหาตรงนั้นแหละ มันจะเปนเงินไดอะไรกันแน ซึ่งมีปญหา แนนอน
ครับ audit ตองยื่นเปน 6 กรมสรรพากรอาจจะมองเปน 1 วิธีแกก็ตองเขียนใหชัดเจน สวนแบบ
ไหน ผมไมไปลงตรงนั้น 

  
ประเด็นที่ 4 การรางประมวลรัษฎากร 

ถึงเวลาที่เราตองเขียนภาษีประมวลรัษฎากรใหชัดเจน ลดปญหาตาง ๆ อีกจุดหนึ่ง 
สวนตัวผม ในฐานะบริษัท ในฐานะผูทําบัญชี ผูทําบัญชีนั้น จะยื่นตัวเอง ถาเปนบุคคลธรรมดานะ
ครับ จะยื่นตัวเองวาเปนรายไดประเภทที่ 6 วิชาชีพอิสระ แตปญหาคือการรับทําบัญชีตรงนั้น 
เปนประเภทที่ 6 หรือประเภทที่ 2 ก็เปนปญหาอีกครับ การทําบัญชีก็ดี ที่ปรึกษาบัญชีก็ดี วาง
รูปแบบบัญชีก็ดี เปน 6 หรือเปน 2 ถาไมใชลูกจาง วิชาชีพอิสระ มุมมองสวนตัวผม เออ สองก็
คือเงินไดจากการรับทํางานให สวน 6 นั้นเปนวิชาชีพอิสระที่รับทํางานใหเหมือนกัน แตเปนการ
รับจางของเฉพาะ เพราะฉะนั้นมุมมองสวนตัวผม ถาคุณใชความรูวิชาชีพอิสระแลว คุณจะทํา
เวลาแนนอน เงินเดือนแนนอน รายไดแนนอนหรือไม ไมสน คุณจะเขาเฉพาะ 40 วงเล็บ 6 ไมใช 
2 นั่นเปนความเห็นสวนตัวผม มองวา 2 นั้นเปนภาพกวาง 6 เปนติ่งหน่ึงใน 2 ถาวิชาชีพอิสระ 
แตมุมมองของศาลไมเปนอยางนั้น ศาลตัดสินเรื่องแพทยวิชัย ป 26 ศาลตัดสินแพทยวิชัยไปเปน
แพทยตรวจคนไขใหกับบริษัทแหงหนึ่ง ใหกับรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง มีรายไดแนนอน ใชความรู
ดานแพทยก็ตาม เราก็เชนกัน ใชความรูดานบัญชีก็ตาม เปนนักบัญชี ศาลตัดสินเปน 40 วงเล็บ 
2 ไมใช 6 จากจุดนั้นแหละกรมสรรพากรก็เดินมาตลอดวาวิชาชีพอิสระ ถามีรายไดแนนอน 
ประจํา เปน 2 ได ไมใช 6 ก็เกิด conflict เกิดขึ้นระหวางรัฐก็คือกรมสรรพากรกับผูเสียภาษี 
เกิดขึ้นบอย ๆ จนถึงศาล  

ศาลฎีกาตัดสินหลายเรื่องครับ แพทยไปประจํา apply จากแพทยเปนนักบัญชีนะฮะ 
เพราะวิชาชีพอิสระเหมือนกัน แพทยไปประจําอยูโรงพยาบาลเอกชน ในชวงเวลาเย็น รายได
แนนอน ตรงนั้นศาลตัดสินวาเปน 2 ไมใช 6 แตศาลตัดสินป 36 บอกวาถาแพทยไปเปดคลินิกที่
โรงพยาบาล ตรงนั้นเปน 40 วงเล็บ 6 ได ยอม ฎีกาป 43 ศาลตัดสินที่โรงพยาบาลสนามจันทร 
นครปฐม ศาลตัดสินวาแพทยที่ไปประจําอยูที่โรงพยาบาลอางวาเปดคลินิกเพื่อจะเปน 40 วงเล็บ 
6 ตามฎีกาป 36 แตพิสูจนลงวาไมไดเปดคลินิกจริง แคทําสัญญาขึ้นมา เพราะฉะนั้นศาลตัดสิน
ฎีกาป 43 วาเปน 40 วงเล็บ 2 ถึงแมแพทยมีสัญญาเปดคลินิกกับโรงพยาบาล ฎีกาปลาสุด ป 49 
แพทยจุฬาฯ นอกเหนือจากเวลางาน ไปทํางานใหโรงพยาบาลจุฬาฯ รายไดที่ไปทําตรงนั้น
นอกเหนือจากเวลางาน ศาลตัดสินวาเปน 2 ไมใช 6 แตแพทยยื่นเปน 6 นั่นชี้ใหเห็นวาถาแพทย
คนนั้นเปนลูกจาง ถาทํานอกเหนือจากเวลาไมเกี่ยวกับงานที่จาง ศาลตัดสินวาเปน 2 ไมใช 6 
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เพราะไมไดเปดคลินิกจริง ๆ ยอนกลับมาถึงนักบัญชีของเรา รายไดจากการทําบัญชี จากการ
ปรึกษาบัญชี ไดแนนอนน้ันเปน 2 หรือ 6 กันแน ถาขึ้นศาลอันตราย แตผมเช่ือวานักบัญชีทั่ว
ประเทศยื่นเปน 6 จากการเปนผูปรึกษาดานบัญชีเปนจุดที่ตองระวัง เพราะฉะน้ันในสวนตัวผม 
ไมมีปญหานักระหวาง40  2 กับ 6 ก็เขียนใหชัดเจนสิ ชัดเจนวาเงินไดจากการรับทํางานให เงิน
ไดจากตําแหนงหนาที่งานที่ทํา ที่ใชความรูอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวิชาชีพอิสระ ใน 40 วงเล็บ 6 
เขียนใหชัดเจน เพ่ือตัดปญหาตรงนี้ 

กฎหมายมีใชมาตั้งนานแลว แตเพ่ิงมีเร่ืองหน้ีสูญเม่ือป 42 ปญหาคือกอนหนานั้นละกอน
หนานั้นก็คือตัดหนี้สูญไมได ก็จบ 

ผมขออนุญาตตอบคุณเสกสรรตออีกนิด คือ สวนตัวผมมองวา นั่นเปนเรื่องของการ
ปฏิบัติ การใชบังคับ คือแทนที่ใชตั้งแตป 35 ดันไมใช ดันใชตอไป นั่นเปนปญหาในทางปฏิบัติ 
ไมใชปญหาของขอกฎหมาย อยางไรก็ดี หน้ีสูญตรงนั้นในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ตัดเปนหนี้สูญ
ไมได เพราะกฎหมายยังไมใชบังคับตอนนั้น แตอยางไรก็ดี ภาษีมูลคาเพิ่มรวมทั้งยอดขาย ยอด
บริการยังคงตัดหนี้สูญในระบบภาษีเงินไดได ตามกฎกระทรวง 186 

 
ประเด็นที่ 5 เร่ืองของเงินได  

สืบเนื่องที่อาจารยอวยพร พูดถึงเรื่องสรางอาคารแลวยกใหไดรับคาเชา แปะเจ๊ียะ อะไร
ทํานองนั้น ผมก็นึกปญหาวา ถาเกิดบริษัท A ไปสรางตึกลงบนที่ของนาย ก แลวยกใหนาย ก 
โดยมีสิทธินําตึกไปเซงตอ 30 ป ตึกนั้นมูลคา 100 ลานบาท นาย ก ตองเสียภาษีจากตึกราคา 
100 ลานบาทในปที่ไดรับตึกเลย ตามมาตรา 39 คําวารายไดพึงประเมิน นาย ก เสียภาษีสูงมาก 
ถาตึกราคา 100 ลาน ไดตึกในป 40 แตตึกนั้นภาระ 30 ป  เสียภาษีสูง จาก 29 กุมภา ประมาณ
ป 28 ใหมูลคาลดลง ตามภาระการเชา 30 ป เฉลี่ย 30 ปดวย เพ่ือความเปนธรรม แตการออก
ประกาศกระทรวงการคลังไมมีกฎหมายรองรับ มันเปนการออกมาโดยใชความเปนธรรมใหกับผู
เสียภาษี  

จุดตรงนี้ เปนจุดหนึ่ งที่ควรจะมีกฎหมายรองรับ  ถาเกิดใครมาเลนงาน ทําไม
กรมสรรพากรไมปฏิบัติตามกฎหมาย ไดรับตึก 100 ลาน ในป 40 ตองเก็บภาษีจากยอด 100 
ลานเลย กรมสรรพากรใชอํานาจตรงไหนไปเฉลี่ยมูลคาลดลงและเฉลี่ย 30 ป เปนการละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่หรือไม อันตราย จุดนี้ผมจึงอยากใหมีกฎหมายมารองรับ อาจารยอวยพรครับ เขา
ไดตึก 100 ลาน ในป 40 เขาไมมายื่นแบบ เขาไมเฉลี่ย 30 ป เขายื่นแบบเงินเดือนปกติ แตตึกนี่
ไมยื่น ผานไปปที่ 7 กรมสรรพากรเก็บไมได ผูเสียภาษีก็กลับมากลาวอางเรื่องของเกณฑเงินสด 
การไดรับตึกในป 40 ก็เปนเรื่องของป 40 เม่ือกรมสรรพากรเจอในปที่ 6 มันขาดอายุความการ
ออกใบเรียก ประเมินไมได นี่ก็เปนปญหา ก็ควรแกมาตรา 39 ใหชัดเจนวา คําวาไดรับจริง มี
อะไรบางที่เปนขอยกเวนหลักตรงนี้ ตรงไหนใชเกณฑอ่ืนก็ตองเขียนมา ไมใชใชการตีความ การ
อนุโลม การเปนธรรมโดยไมมีกฎหมายรองรับ นั่นเปนประเด็นปญหาหนึ่งที่อยากใหทําใหชัดเจน
ในเชิงของกฎหมาย 

 ๑๘



 
ประเด็นที่ 6 สําหรับความคิดเห็นของพี่จํารัส  

พ่ีเสนอทางแกใหมาสูคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาภาษีอากรนั้น คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการนั้น ในสวนตัวผมนะ ไมใชกฎหมายครับ ไมมีผลใชบังคับในเชิงกฎหมาย 
เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ ทางออกของผมก็ควรจะแกไขกฎหมายใหชัดเจนครับ 

คําวินิจฉัยนั้นผมยังยืนยันวาไมใชกฎหมาย      แตเปนการชี้ขาดของคณะกรรมการและ 
กรมสรรพากรตองเดินตามนั้น ผูเสียภาษีอาจไมเห็นดวยก็ได แตถาเปนกฎหมายผูเสียภาษาไม 
เห็นดวยไมได เพราะนั่นคือกฎหมาย ถาคําวินิจฉัยเปนกฎหมาย ศาลเก็บไวทําอะไร 

บริษัทตองมีการจายใตโตะจริง พ่ีอยากใหเงินจายใตโตะน้ันลงเปนรายจายได แต
กฎหมายประเทศไทยไมยอมรับสิ่งที่ไมสุจริต เพราะฉะนั้นเงินจายใตโตะลงเปนรายจายไมได 
กฎหมายไทยยังไมยอม กฎหมายตางประเทศ ฝรั่งเศสเขายอม สวนตัวผมก็ยอมรับไมไดครับ พ่ี
อยาจายมันครับ อยาไปใหมัน 

กฎหมายมันยากที่จะชี้วาเปนอะไรกันแน แมแตศาล ตองเขาใจเจาหนาที่ เจาหนาที่ทุก
คนอยากใหทุกอยางเปนธรรมทั้งน้ัน แตบางกรณีอาจเขาใจผิดโดยที่ไมเจตนาก็ได ประเด็นที่
อาจารยพูดถึง ประเด็นการสรางสะพานลอยก็ดี มองวาเปนรายจายของกิจการไดไหม 
กรมสรรพากรมองวาเปนการบริจาค ไมเกี่ยวกับกิจการ สวนหนึ่งสวนตัวก็เห็นดวยกับอาจารย 
แตเร่ืองน้ีเคยมีศาลฎีกาตัดสิน ผมจําได หมูบานภาณุรังสี บริษัทนี้ยกที่ดินใหกรมตํารวจเพื่อ
สรางสถานีตํารวจ เขาเอารายจายที่ดินที่ยกใหนั้นมาเปนรายจายที่เกี่ยวกับกิจการ กรมสรรพากร
บอกไมใชหนาที่ที่ตองยกให มีการตอสูจนถึงศาล และศาลตัดสินวารายจายนั้นไมเกี่ยวกับกิจการ 
ลงรายจายไดไมเกิน 2% ในอดีตก็คือ 1% ของกําไรสุทธิ ผมเห็นดวยวามันเกี่ยวกับกิจการ แตถา
เราไปยอมแบบนี้หมด ทุกบริษัทก็จะไปกลาวอางวา ทําตรงนั้นแทจริงแลววัตถุประสงคหลักก็คือ
เพ่ือสวนตัว เพ่ือกิจการ ไมใชเพ่ือสังคมทั้งหมด นั่นคือมุมมอง ผมไมไดบอกวาผิดถูก เพียงแตวา
ศาลฎีกาตัดสินแบบนี้ กรมสรรพากรก็ยอมรับแบบนี้ ตอไปถาตองการใหตรงนี้เปนรายจายได 
เราตองเขียนกฎหมาย ตองใหสังคมยอมรับวาการยอมแบบนี้  

ขออนุญาตชี้แจงอยางนี้ กรมสรรพากรเด๋ียวนี้ไมใชตรวจสอบแลวตองไดภาษี ถา
ตรวจสอบบริษัทแลว บริษัทไดทําถูกตอง มันเปนความสุขของเจาหนาที่ครับพี่ 

 
ประเด็นที่ 7 เร่ืองคาเสื่อม  

ตรงน้ีที่ทานพูดมาเรื่องของธุรกิจใหเชา และก็นํารถมาใหเชา รถยนตที่นํามาใหเชานั้น 
ในทางภาษีก็มองวาเปนสินทรัพย แตในทางบัญชีอาจจะมองเปนสินคาก็ได กรมสรรพากรมองวา
เปนสินทรัพยหักคาเสื่อม 1 ลานบาท ก็ไมเปนธรรม บริษัทเชาตัดจายไดในปที่ขาย แตบริษัทอ่ืน
ตัดจายไมได นี่ก็เปนจุดหนึ่งที่เรายอมรับวากฎหมายนี้ไมเปนธรรมกับธุรกิจใหเชา มีการเสนอ
แกไขกฎหมายอยูแลวครับ แตขั้นตอนยังไมเสร็จ ผมเปนเจาของเรื่องเอง  
 

 ๑๙



ความคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนา 
 
คุณวิทยา  

1. ประเด็นที่ทานพูดไวนั้น   เปนความจริงที่วาถาเปนลูกจางของบริษัทตนเองสอง 
บัญชีของบริษัทไมได นี่คือพ้ืนฐานทั่วไป และผูสอบบัญชีก็ไมทําอยูแลว แตผมเขาใจวาสิ่งที่ทาน
อาจารยอดิศักดิ์พูดคงจะเปนประเด็นวาบริษัทผูรับตรวจสอบบัญชี แลวก็ในฐานะที่มาวาสังกัด
บริษัทผูสอบบัญชีนั้น กินเงินเดือนหรือไมไดกินเงินเดือน ถาหากวากินเงินเดือนประจําอยู
อันหนึ่งแลว คาสอบบัญชีออกมา แมวาจะใหคิดตามแตละบริษัทที่สอบ แตถาหากวาสังกัดบริษัท
นั้นแตไมกินเงินเดือน ทานจะตีความวาเปน 40 วงเล็บ 6 คือหน่ึง log อยางนี้ แตประเด็นที่ทาน
พูดวาผูสอบบัญชีที่ทํางานอยูบริษัททั่ว ๆ ไปแลวยังมาสอบบัญชีใหบริษัทที่ตนเองสังกัดอยู 
เปนไปไมได จะไมมีประเด็นอยางนี้เกิดขึ้นเลย เปนไปไมได 
 

2. ความจริงเรื่องทั้งหมด สาระสําคัญอยูที่เจาหนาที่ใชดุลยพินิจในการประเมิน
ภาษี โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทานอาจารยอดิศักดิ์พูดถึงเรื่องเกณฑสิทธิ ซึ่งลงลึกวาจะเอาตาม
หลักการบัญชี หรือวาตามสัญญา หรือตามที่ไดรับเงินจริง เม่ือประมาณ 2 เดือนที่แลว เรา
บังเอิญไดชวยชีวิตนักบัญชีคนหนึ่ง ซึ่งคุมคลั่งวาตองถูกประเมินภาษีเปนจํานวนเงิน 10 กวา
ลานบาท เขาไปออนวอนกับเจาหนาที่ เจาหนาที่ไมฟง หลักมีอยูวา เขาเปนบริษัทรับขน ตกลง
กับเจาของสินคาวาจะรับขนเทานี้ในเวลา 1 ป ถาสินคามีปริมาณไมถึงตามเกณฑที่วางไว 
เจาของสินคายินดีจายคาชดเชยให  ปญหาคือบริษัทเจาของสินคาเบี้ยวไมยอมจาย 
กรมสรรพากรเห็นจากสัญญาก็บอกวาตองตีราคาเปนเงินไดขึ้นมา ก็ทําไมไมไปฟอง แลวฟองได
หรือ เม่ือเราตกเปนเบี้ยลางของเขา ถาฟองขึ้นมา คุณก็อดทํามาหากินกับเขา ประเด็นอยางนี้
ตองดูวาไดรับเงินจริงหรือไม อยาสักแตเก็บตามสัญญาที่มีอยู เราก็เลยไดชวยชีวิตเขาไวที่จะไป
ฆาตัวตาย นี่แหละครับการที่เจาหนาที่จะใชดุลยพินิจในการเก็บภาษีใหไดตามเปาหมายเปน
อันตรายอยางยิ่ง ฝากกรมสรรพากรใหอบรมเรื่องการจัดเก็บภาษีใหเปนธรรม อีกประเด็นที่ผม
ไมเขาใจคือทําไมราชการถึงตองซ้ือของที่แพงกวาที่ชาวบานซื้อ เปนเรื่องที่แปลกประหลาดมาก 
เราจะขจัดไดหรือไมมากนอยเพียงใด ถาจะเอาประมวลรัษฎากรมาชวยเรื่องที่ราชการตองซื้อ
ของแพงก็จะชวยฟนฟูสถานะของบานเมืองไดอีกประเด็นหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๐



ผูเขารวมสัมมนา  
1. ขอเสริมจากอาจารยวิทยาและอาจารยอดิศักดิ์ ในเรื่องการสอบบัญชี เมืองไทย 

ยอมรับผูสอบบัญชีที่ไดรับใบอนุญาต คนที่รับรองงบการเงิน คนนั้นเปนผูสอบบัญชี รายไดของ
คนคนนี้คือผูสอบบัญชีไดรับใบอนุญาต เพราะวาในกฎหมายหุนสวน กฎหมายผูสอบบัญชี วา
เปนการสอบบัญชีโดยหางหุนสวน หลังจากนั้นจะเปนผูชวย เปนลูกมือผูชวยอะไรก็แลวแต จะไป
จางอะไรวาไป ชี้คนนั้น คนนั้นคือเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต แลวคนนั้นจะตองรับผิดชอบ 
กลต. ตอนนี้จองคนนี้อยูนะครับ แตโชคดี ผานพนตะเกียกตะกายไปแลว ก็คือวา เขาจะเอาเขา
ไปเปนอาญาดวย เห็นพฤติการณดุเด็ดของผูบริหาร ถาไมแจง ติดคุกนะ ผูสอบบัญชีคนนี้ติดคุก
นะ ขอเสริมนิดนึงก็ดี แกไปแกมา วิ่งไปวิ่งมา  
 
คุณเสกสรร  

1. มีอธิบดี หรือรัฐมนตรีคนไหนไหมที่มี thinking ขึ้นมาวาเราควรมาทบทวนแลว 
ไมใชเขามาตั้งกองทุนแลวเพ่ิงจะมา 

2. เรื่องหน้ีสูญ ตั้งแต 35 ตั้งกฎหมาย มันไมมีเลยหรือไง ทําไมมันถึงเพ่ิงมาออก
อาจารยบอกไมมี แตมีสิครับ เพราะออกกฎหมายแมและกฎหมายลูกที่รองรับเจาหนาที่ผูบังคับ
การตามกฎหมายที่แกไขตองเปนคนรับผิดชอบ เพราะใตถุนกรมสรรพากรที่ผมไป กรมใหญ 
เขียนวาภาษีที่เปนธรรมโดยคาใชจายที่ลดตนทุนที่มีประสิทธิภาพ การจัด...เพื่อผลรวมของ
ประเทศชาติของเราทุกคน 

3. ควรจะมีคนรับผิดชอบบาง ไมใชวาไมมีก็ไมตอง. มันไมงาย ถาเสียภาษีผาน 
พอเรายื่นคางก็ตัดหม่ืนหา 

4. เจาหนาที่ตรวจสอบเนี่ย ผมเสนอวาควรจะใหไป visit กิจการซักไตรมาสหนึ่ง 
แลวดูวาโลกเขาเปลี่ยนไปยังไงแลว ไมใชไปเก็งกําไรอยางเดียว ถากําไรอยางเดียวตองเอา
เจาหนาที่มารวมเปนผูถือหุนดวย 10% ทุกบริษัท ถาไมง้ันเวลาอธิบายจะลําบาก วาโลก
เปลี่ยนไปแลว paper ไมมีแลว ตอไปขอใหเปนแฟมถาวร เปน current file ปรับทีละป ไมตอง
เรียกหลาย ๆ รอบ เอาใหมตลอด ซึ่งเปลืองทรัพยากรและโลกรอนดวย จุดประสงคไมไดจะ
กาวราวกรมสรรพากรหรอก แตเสนอวาถาเราไมพูดอยางตรงไปตรงมา กรมสรรพากรก็ไมรู
หรอก จริง ๆ ผมคิดวาควรจัดเจาหนาที่ตรวจสอบนะ ปหน่ึงหรือ 6 เดือน แลวใหผูเสียภาษีที่เขา
ประกอบกิจการจริงมานั่งฟง แลวมีเจาหนาที่ระดับที่ตัดสินใจไดมานั่งฟง เสียเวลาซักวันนึง เปน
การรวมมือกัน การจัดเก็บก็จะลด cost ลงเรื่อย ๆ ไมใชเอามาประเภท CPTA เอาเปนเจา
พนักงานประเมินโดยภาคเอกชน โดยใหคนที่ถูกรายงานวาหลบภาษีไปจายคา fee ใหคนมาฆา
ผมเอง มัน conflict of interest มันเปนไปไมไดในโลกความเปนจริงอยูแลว เหมือนบริษัทมา
จายเงินใหผม แลวผมก็ไปรายงานกรมสรรพากรวาไอนี่มันหลบภาษียังไง ผิดยังไง แลว
กรมสรรพากรก็ประเมินเขา เขาก็เสียฟรีใหผม แลวกรมสรรพากรก็จัดเก็บภาษีในราคาที่ต่ําสุด 
ทั้งผูเสียภาษีและผูจัดเก็บ ไมง้ันจะไปลดตนทุนไดยังไง 

 ๒๑



 
คุณธานี วัฒนเสถียร  

1. สําหรับเรื่องหนี้สูญ เม่ือเร่ิมออกใหม ๆ ผมทํางานบริษัทอยู มีหน้ีสูญอยู ผมก็
ถามเขาวาจะทําอยางไร จะแกไขอยางไร ก็พยายามหาทางแก เม่ือกอนติดเรื่อง ถาผมมีหน้ีสูญ 
ผมออก vat ไปแลว ผูที่ใช vat อันน้ัน ไปขอคืนแลว พอตัดหนี้สูญ ผมบอกขอคืน vat ดวย เขา
บอกอันนั้นมันก็ขอคืน คุณมาเอาอีกใบ ขอคืน จะทํายังไง เขาก็ใชเวลาหลายปกวาจะคิดออก 
คุณไปดูรายละเอียดอันน้ัน ผูประกอบการที่จดทะเบียนซ่ึงกันและกัน ตัดหนี้สูญไมมีสิทธิเลย เขา
ตัดออกในเรื่องที่มีปญหาวากรมสรรพากรจาย 2 ที กวาจะออกมาได เขาก็นั่งเขียนอยู อันนี้นา
เห็นใจ ในฐานะที่ผมเคยเปนเจาหนาที่ทางตรวจสอบภาษี  

 
2. เร่ืองภาษีหัก ณ ที่จาย ที่จริงมันไมยากเลย หลายอัตรา ถาคุณอยากใหเปน

อัตราเดียว คุณคิดถึงเม่ือสมัยที่พวกขนสง โดยสารใชไหม แลวทําไมเหลือ 1 งายนิดเดียว พวก
เราถาตองการใหเหลือ 1 ทุกอยาง ไปเดินขบวนไปกรมสรรพากร งายนิดเดียว และอีกเรื่องหนึ่ง 
ตีระฆังวาซื้อหรือรับจางทําของ ไมเห็นมันยากอะไรเลย ไมนาจะมีปญหามาก ถากรมสรรพากร
ใจกวาง ถาคุณซื้อขายกันอยูดี ๆ คุณขายสินคาก็ขายไป นั่นไมหัก ณ ที่จาย แตถารายไหนที่ไป
ถึงแลวใหทําตาม made to order อันนั้นถือวารับจางทําของ มันแกลงกันงาย ๆ และอีกเรื่องหน่ึง 
ไอที่แบบฟอรมมาถึง ถามีขอคืน ตองขอคืนจากกรมสรรพากร กรมสรรพากรจะมีชองไวชองหน่ึง 
ตัวเล็ก ๆ อานใหดี “ไมมีความประสงคจะขอคืน” ชวยติ๊กที มีไวทําไม 
(อ.อดิศักดิ์ ก็เหมือนกับคําเตือน หามดื่มเกินวันละสองขวดนะฮะ) 

การยื่นภาษีทางอินเตอรเน็ต ภงด.50 จะขอคืน ก็มีชองใสมาดวย ใครจะไปติ๊ก ตอนน้ี
กรมสรรพากรเรียกเอกสารทุกชนิดที่เขาตองการ ชวยเอาไปใหที แตนี่เปนของธรรมดา เพราะ
กรมสรรพากรก็ไมอยากติดคุก  

 
3. เกี่ยวกับทานเจาหนาที่ ผมก็เห็นใจในฐานะที่เคยเปนเจาหนาที่จัดเก็บภาษี ถา

ไปตรวจสอบเขาแลว ถาไมเก็บภาษีเขาใหได เอามาเสนอผูบังคับบัญชา เขาก็จะมองหนาวาทํา
หนาที่ใหรัฐหรือผูประกอบการ อันนี้นาเห็นใจเพราะเคยประสบมาแลว 

 
4. ภาษีมูลคาเพิ่ม คําวา “ขาย” ของกรมสรรพากรนะครับ มีหลายอยาง ผมติดใจ

อยางเดียว สินคาขาดบัญชี เจาหนาที่ประเมินนาจะบอกวาขายก็ขาย ก็จบ เจาหนาที่คนนั้นเกง 
บอกวาคุณขายตองมีรายไดดวย เพราะฉะนั้นตองมีรายไดหลายเรื่อง การที่จะนํารายไดนี้ไปคิด
เปนกําไรสุทธิตอไป ผมวาเรื่องนี้ทานอาจารยจะตอบวายังไงครับ วาเจาหนาที่ถูกหรือผิด หรือวา
ผูประกอบการถูกหรือผิด ผูประกอบการบอกคุณก็ขายเก็บ vat ไปแลวกัน แตทําไมมาตีรายได
ละ ผมก็เก็บเงินจากใครที่ไหนละ แลวอยูดี ๆ จะตองมาเสียเปนภาษีเงินไดอีก นะครับ ก็ขอ
ความกรุณาชวยเฉลยทีครับ 
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คุณจํารัส  
1. ขอชมกระทรวงการคลัง ในโอกาสเพื่อความเปนธรรม ออกไอตรงนั้นมาโดย

ไมไดอางมาตรา ผมคิดวามีคณะกรรมการวินิจฉัยหมวดนี้ที่เสริมมาเปนเวลาหลายปแลว อะไรก็
แลวแตที่ไมมีกฎหมายอางได ก็เขาคณะกรรมการชุดนี้ ทานก็วินิจฉัยมาตั้งหลายสิบกรณีแลว 
นั่นเปนทางออก 

 
2. จากคํากลาวที่วา “ประมวลรัษฎากรเปนกฎหมายชราภาพ” อะไรทํานองนี้ ทุก

ทานในที่นี้เชื่อวาคงทราบวาประมวลรัษฎากรไดประมวลกฎหมายหลายฉบับเม่ือป 2481 
ประมวลรัษฎากรเทียบกับบุคคลธรรมดาก็เปนผูสูงอายุ ผูสูงอายุกรรมการ กกต. ทานหนึ่งที่เปน
ปญหาอยูนี่วาเกินหรือไมเกินอะไรตรงนี้ แตที่จริงแลวมีนิมิตหมายอันดี ในเม่ือมี 3 องคกรมารวม
กันตรงนี้ เราคิดวาถาจะใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ที่อาจารยอดิศักดิ์บอกวาจะกอใหเกิด
ความสุข ผมก็คิดวานาจะตองมีการสังคายนาครั้งใหญเลยครับ เพราะวาใชกันมา 70 ปตรงนี้ เรา
ตั้งเปาวาระยะยาวนั่นแหละสังคายนา อาจจะตองใชเวลา แลวก็มีระยะปานกลางกับระยะสั้น หรือ
ระยะเฉพาะหนา ตั้งเปาอยางนี้ บางสิ่งบางอยางเฉพาะหนา รีบทําเลย ระยะสั้น ปานกลาง ระยะ
ยาว ถาทําไดอยางนี้ก็ขอชมเชยในคณะนิติศาสตร ที่ไดรวบรวมบุคลากรที่เกี่ยวของหลาย ๆ 
ฝายมาสัมมนากันตรงนี้ ขอสรุปตรงนี้สวนไหนคิดวาแกไขโดยไวไดและลดปญหาก็ควรกระทํา
ทันที ถาจะใหมีประสิทธิภาพตามความมุงหมายอันสูงสุด ตองสังคายนาทั้งหมด 

 
3. สืบเนื่องจากอาจารยอดิศักดิ์ที่วาคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรถือเปนการ

ปรึกษาหารือ ในมาตรา 13 สต วงเล็บ 3 บอกวา คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับภาษีอากรตามที่กรมสรรพากรขอความเห็น และในวรรคทายบอกวาคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการชุดนี้ใหเปนที่สุด นาจะอางอิงได 

 
 
คุณวิไล วัชรชัยศิริกุล  

1. ประเด็นแรก เร่ือง CPTA หรือ CTA นโยบายของกรมสรรพากรนะคะ ซึ่งวิไลก็
ไดพูดไปบางแลวในการสัมมนาของสภาวิชาชีพเม่ือวันที่ 20 แตวาพอดีมีขอมูลเพ่ิมเติมดวย แลว
ก็รูสึกวามันชัดเจนขึ้น CTA นะคะ เม่ือกี้นี้ทานอาจารยอวยพรอานมาตรา 37 ของ พรบ.วิชาชีพ
บัญชี แตวาถาทานมีมาตรา 38 วรรค 3 เน่ียนะคะ จะเขียนกฎหมายไวชัดมาก ก็คือวาผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีแลว ใหไดรับยกเวนการเปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชีตาม
ประมวลรัษฎากร คือกฎหมายเขียนชัดไปถึงขนาดนั้น แลวก็ในวันที่ 20 เน่ีย วิไลไดบอกแลววา 
ขอทวนอีกนิดนะคะ เพราะวาบางทานก็ไมไดไปฟงที่วันน้ัน ประมวลรัษฎากรใช 2481 ใชไหมคะ 
ประมวลกฎหมายแพงก็ใชประมาณ ๆ เดียวกัน ทีนี้ประมวลกฎหมายแพงมีหมวดที่บัญญัติใหมี
การตรวจสอบและรับรองบัญชี 2 เสนนี้คือเปนเสนขนานกัน ตอมามี พรบ.ผูสอบบัญชี 2505 ใน 
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พรบ.ผูสอบบัญชี 2505 ซึ่งถือเปนกฎหมายเฉพาะของการตรวจสอบบัญชีเน่ีย มีอยู ถาจําไมผิด
รูสึกจะ 15 มาตรา แตมันไมมีมาตราไหนที่ไปเกี่ยวของกับกรมสรรพากร ก็คือตางคนตางอยู 
แลวก็มาตรา 3 สต กรมสรรพากรมาออก 2496 แลวพอ 2547 เน่ีย พรบ.วิชาชีพบัญชีออกมา  

 
ถาในทัศนะคิดวา ในสวนของการตรวจสอบบัญชี พรบ.วิชาชีพบัญชีเปนกฎหมายเฉพาะ 

เพราะวาใน 38 วรรค 3  เขียนไวชัดขนาดนั้น ถาเทียบเคียงแลวนาจะใกลเคียงกับ พรบ.ทนาย
ความ 2528 กับ พรบ.เนติบัณฑิตยสภา ซึ่งตอนแรกเนติบัณฑิตควบคุมผูประกอบวิชาชีพ
กฎหมายแตพอมีสภาทนายความ ก็โยนอํานาจการควบคุมไปอยูที่ center ตัวเดียวกัน ทีนี้ เม่ือ
วานนี้ศาลภาษีอากรกลาง สัมมนาฟรีนะคะ ไมทราบวามีใครไปบาง วิไลไมไดไป แตวาไดปริ๊นท
มาตรานี้ กับ 3 สต แลวก็ฝากใหเพ่ือนไปเรียนถามอาจารยชัยสิทธิ์นะคะ ประเด็นที่ถามมันมีอยู
อยางนี้วา ถาหากวากรมสรรพากรอาศัย 3 สต แลวออกแคกฎหมายลูก อาจจะเปนกฎกระทรวง 
ประกาศอธิบดีออกมา แลวเราก็ยังไมทราบเคาโครงกฎหมายวาจะตัดสิทธิ์ CTA ที่ไดใบอนุญาต
ทั้งเดิมและที่จะไดใบอนุญาตตอไปในอนาคตจากสภาวิชาชีพ ใหตองไปทดสอบใหมกับ
กรมสรรพากรหรือไม แตถาหากตัดสิทธิ์ ก็ไดเรียนถามอาจารยชัยสิทธิ์วาตัดสิทธิ์ไดไหม หรือเอา
ผูสอบท่ีไดใบอนุญาตตามพรบ.วิชาชีพ ตองไปทดสอบใหมที่กรมสรรพากรไดหรือไม อาจารยก็
ตอบมาสั้น ๆ วาไมได แตอาจารยก็ไมไดตอบมาวาอะไรกฎหมายเฉพาะ กฎหมายทั่วไปอะไรนะ
คะ เพราะฉะน้ันตามความเห็นของวิไลนะคะ หากกรมสรรพากรใช CTA ซึ่งก็เปนสิ่งที่ดี เปน
วิวัฒนาการในการใชกฎหมายภาษีของบานเรา ถาเราจะมีการปรับปรุงประมวลรัษฎากรเนี่ย เรา
ก็ควรจะมีบุคลากรที่เขามาทํางานตรงนี้ เปนสวนที่ดี แตถาหากกรมสรรพากรจะตัดสิทธิ์ CTA 
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 29 กับ 43 กรมสรรพากรจะทําไมได 

 
ในระดับของกฎหมายลูก ถากรมสรรพากรจะทํา กรมสรรพากรจะตองไปแก ไปบัญญัติ

สิทธิ์ลงไปใน 3 สต ไมใชมาออกแคกฎหมายลูกรองรับ เพราะวาการตัดสิทธิ์เสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ ตองใชกฎหมายระดับผานสภา ทีนี้ในประเด็นวา TA ละ ก็ตองยอนไปวาในเมื่อ
พรบ.การบัญชี 2543 บอกวา หางขนาดเล็กไมตองตรวจสอบบัญชี ในเม่ือกฎหมายบัญชีเองบอก
วาไมตองตรวจสอบบัญชี ตัวนี้คิดวาเปนสิทธิอํานาจของกรมสรรพากรที่จะบัญญัติกฎเกณฑ
ขึ้นมาได วาหางขนาดเล็กตรวจสอบยังไง คงจะไมถือเปนโมฆะ อันนี้เห็นแยงนะคะ เห็นแยงกับ
ทานอาจารยอวยพร  

 
2. ถาพูดถึงที่อาจารยอวยพรพูดเม่ือเชาก็มีประเด็นนะคะ วาใน 6 สาขาวิชาชีพ

ตามพรบ.วิชาชีพบัญชี มีอยูสาขาหนึ่งคือการบัญชีภาษีอากร ในอนาคต เร่ืองที่จะพูดนี้ก็โยง
ประเด็นกับที่ทานอาจารยอดิศักดิ์พูดดวยวา 40 วงเล็บ 1 หรือ วงเล็บ 2 หรือวงเล็บ 6 ที่วาเปน
คาวิชาชีพ ถาในอนาคตสภาวิชาชีพบัญชีเปดสาขาการบัญชีภาษาอากรขึ้นมา คําถามคือ เราจะ
ยึดเอาสาขาของมันเปนวิชาชีพหรือเอาคุณสมบัติของบุคคลที่เขามา ถา CTA ของกรมสรรพากร
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ไมจํากัดวาตองจบบัญชีมา จบเศรษฐศาสตร จบอะไรก็ได ที่คุณไปสอบได และคุณทะลุวิชาการ
บัญชีเขาไปได คือเทาที่ทราบมา CTA มีสอบการบัญชีวิชาหนึ่ง ภาษีเงินไดนิติบุคคลวิชาหนึ่ง 
ภาษีมูลคาเพิ่มวิชาหนึ่ง ภาษีธุรกิจเฉพาะและอ่ืน ๆ วิชาหนึ่ง และกฎหมาย ถามีคนวิชาชีพอ่ืนที่
เปดกวาง ศุลกากร สรรพสามิต เศรษฐศาสตร สอบเปน CTA ได และทางสภาวิชาชีพบัญชีมีการ
ควบคุมบุคลากรของการบัญชีภาษีอากร ก็จะมีปญหาวาใครคุมใคร ในอนาคตคงเปนปญหา ขอ
เสนอไว มีเร่ืองคุณภาพของเจาพนักงานประเมิน อันนี้จะเปนปญหาในรายละเอียดที่อาจารยอดิ
ศักดิ์เน่ียอยูฝายกฎหมาย เวลาฝายกฎหมายฟนธงจะพูดอยางหนึ่ง แตเจาพนักงานประเมินของ
กรมสรรพากรเนี่ย เทาที่เคยเจอจบมนุษยศาสตรก็มีนะคะ เหมือนเราอานประมวลรัษฎากรกัน
คนละเลม เจาหนาที่กรมสรรพากรรุนใหมเนี่ยพูดจาดี friendly เขาใจงาย แตรุนกลาง ๆ ขึ้นไปจะ
พูดลําบาก เชน วิไลมีธุรกิจที่เปน member ก็รับรูรายไดตามเกณฑสิทธิ แตเสีย vat เต็มที่ไป
แลว พอเวลาถูกตรวจคืนภาษี ทานก็จะถามวา ในเม่ือคุณรับตังคเขามาแลว ทําคุณไมรับรูรายได
ไปเลย แตลูกนองเขาเนี่ยเขาใจ คุยกันระดับลูกนองแตนายไมยอมทํา เพราะวานายมีเพดานของ
เปามา ในทางปฏิบัติลูกนองเครียดมากและก็บนกับเราวาอยากจะหนีไปอยูกรมปาไม 

 
3. ปญหาและแนวทางการแกไขการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากรณีหญิงมี

สามี ดิฉันวานาจะเปนหญิงสมรสนะคะ เพราะหญิงทั่วไปก็มีสามีไดแตอาจจะไมสมรส ประเด็นที่
ตอเนื่องจากคุณวิทยาที่วานาจะมีการฝกอบรมกรมสรรพากร ดิฉันขอเรียนเสนออาจารยอดิศักดิ์
ไวเลยคะ คือ TA ก็ถูกบังคับอบรม 12 ชั่วโมง CPA ป 51 นี่ก็ 12 ชั่วโมง นักบัญชีก็ 3 ป 27 
ชั่วโมง ทุกคนก็โดนอบรมหมดแลว ขอใหเปน KPI ของกรมสรรพากรไดหรือไม ถาเจาพนักงาน
ประเมินตั้งแตซี 3 ขึ้นไป เซ็นประเมินเปนเจาพนักงานประเมินได ใหมีการฝกอบรมเหมือน
เอกชนดวย เพราะเอกชนจะโตไปฝายเดียว แตรัฐไมยอมโต 

 
 
คุณไพโรจน  

1. ผมมีสวนรวมในการตั้งเร่ืองผูสอบบัญชีภาษีอากรขึ้นมา ประชุมคณะกรรมการ
ผูใหญหลายทาน ผมไมอยากเอยนาม แตผูใหญทั้งน้ัน รองอธิบดีบุญรอด เสรีวงศ หน่ึงในนั้น มา
พูดเรื่องวากรมทะเบียนการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคาปจจุบัน เราจะเลิกหางหุนสวนที่มี
ยอดขายต่ําวา 5 ลาน ยอดขายกับยอดทรัพยสินรวมกันต่ําวา 30 ลาน เลิกดีไหม ยังไงก็เลิกแน 
ๆ ทางกรมพัฒนาที่ดินการคาไมเอาแน ๆ ทีนี้มาถึงพี่บุญรอด โบกมือผมเขาไป บอกวาเขาจะ
เลิกหางหุนสวน จะเอาไมเอา เผอิญในชีวิตจิตใจของผม สายเลือดหากินไดแตบัญชีอยางเดียว ก็
เลยบอกวา ไมได ผมรูบทบาทมาตั้งนานแลวนะ รูตั้งแตอายุ 15 ยังเปนเด็กออฟฟตไดเห็นการ
พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้แลว แลวจะเลิกกลับมาสู เศษกระดาษใหม บอกเลิกไมได บอก
กรมสรรพากรตองเข็นมาตรา 3 สต ขึ้นมา จะทํายังไงบาง  
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ตอนนั้นทานอาจารยเกษรี ก็ยังฝาก idea มา ดีมาก 3 วิชา สอบบัญชี ภาษีอากรหนอย 
ก็เอาตามนั้น ตอนนี้ไมมีอะไรมากเลย เพ่ือที่จะใหมีการตรวจสอบหนอย ทิ้งขวางไมได อยาดูถูก
หางหุนสวนเล็ก  ก็เลยบอกวาถาผูสอบบัญชีคนนี้สอบไดแลว เงินเดือนได 20,000 บาท อยางต่ํา 
ดูแลรานคา 500 บาท พันนึง ก็เริ่มออกกฎหมายออกมา แลวก็ตองมีตรวจสอบอะไรขึ้นมาก็ยุง
กันใหญ หลักมีแคนี้ ถาตอนนั้น สืบทอดเจตนาตอนนั้นมาเรื่อย ๆ แลวปรับ ขณะน้ี TA พรอมที่
จะทํางานแลว ปลอยให TA เขาไปทํางานเถอะ ฟงมาวาให TA มาเซ็นตรวจคูกับ CTA ยิ่งยุงกัน
ใหญ เขายังไมเคลียรกัน ถา TA กับ CTA แยกกันไดเด็ดขาดแลว TA ก็ไปวาของเขาไป ยุงเร่ือง
ภาษีอยางเดียว อยาไปยุงเรื่องสต็อก  

 
2. ตั้งแตฟงมา 3-4 วัน เขามาสูคุณจํารัส วาใหแกไขอยางเปนขั้นตอน ก็เห็นดวย 

อยางไรก็ตาม ก็พูดมา 3-4 วัน ตอใหเปนเดือนยังพูดไมจบ ยังขาดเรื่องภาษีคุณขอมา เปนภาษี
ที่ยุติธรรมที่สุด วันน้ีพวกเราประมวลไปแลว อะไรที่เปนเฉพาะหนาแกไปกอน ควรตองมาคุยกัน
ทุกเดือน ๆ 

 
 
คุณประพันธศักดิ์  

1. ผมมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับอํานาจของเจาหนาที่กรมสรรพากร แลวก็ประมวล
รัษฎากรบางขอ เหมือนกับเปดใหอํานาจเจาหนาที่ในการประเมิน อยางมาตรา 65 วงเล็บ 4 แหง
ประมวลรัษฎากร เร่ือง การใหกูยืมโดยไมคิดคาตอบแทน หรือใหคิดคาตอบแทนในราคาที่ต่ํา
กวาตลาด ราคาตลาดเปนปญหาอยูวาจะเอาราคากระทรวงพาณิชย หรือราคาที่ซื้อขายจริง หรือ
เอาราคาอะไร ของผมมีปญหาวาใหเชาพ้ืนที่อาคารชุด ใหเชาในอัตราที่มีสัญญาเชา มีการให
บริษัทประเมินเขาตีมูลคาของอาคารชุดออกมา ราคายุติธรรม ไมต่ํากวาตลาด แตพอเจาหนาที่
มาประเมินเราก็หาวาเราใหบริษัทในเครือเชาในอัตราที่ต่ํากวาบริษัทอ่ืนที่อยูอีกชั้น อาคารเชามัน
ขึ้นอยูกับทําเลใชไหมครับ อัตราเชามันก็ไมเทากัน แตพอเจาหนาที่มาตรวจเขาก็จะยึดเอาคาเชา
ที่แพงที่สุด มันก็ไมแฟร อันนี้ก็ใหอํานาจเจาหนาที่มากเกินไป 

 
2. เรื่องอํานาจการตรวจภาษียอนหลัง ไมทราบวานโยบายของกรมสรรพากรตรวจ

ยอนหลังไดกี่ป ก็เปนภาระของผูทําบัญชีวาตองเก็บเอกสาร กฎหมายบัญชีคือ 5 ป แตถาบางป
ที่กรมสรรพากรตรวจไมเสร็จ ก็ตองเก็บอีก 2 ป เปน 7 ป เทากับวาเปนภาระของผูทําบัญชีวา
ตองเก็บเอกสารรอวาเม่ือไหรกรมสรรพากรจะมาตรวจยอนหลัง อยากทราบนโยบายในอนาคต 

 
3. คาเสื่อม พอดีธุรกิจที่ใหเชารถ วันที่ 25 ที่สัมมนาก็คุยไปแลว ใหคิดไอประกาศ

ไอ 145 เน่ีย ถาเปนบริษัททั่วไปก็คือคาเสื่อม 1 ลาน แตปจจุบันรถมันเกิน 1 ลานไปหมดแลว 
โดยเฉพาะรถที่ใหผูบริหารเชา ก็ควรจะเปลี่ยนอัตรา อาจารยอวยพรพูดไปแลว ของผมมันเปน
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ธุรกิจใหเชา มันก็จะมีการเหลื่อมล้ําวาเขาใหคิดแค 1 ลาน สมมติผมซื้อรถเบนซมา 7 ลาน อีก 6 
ลานนี่ผมตองมาตัดเปนรายจายเม่ือตอนขายรถ มันก็จะไปขาดทุนเอาปที่ขาย นั่นเปนเรื่องของ
คาเสื่อม อันที่สองเรื่องเกี่ยวกับสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซึ่งประมวลรัษฎากรก็บอกวาสํารอง
ถือเปนคาจายภาษีไมไดตองบวกกลับ เราก็บวกกลับเต็มรอย เกิดหนี้สูญขึ้นมาจริงแลวเราปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง 186 แลว มันก็เกิดเปนหนี้สูญ เราก็ตองมาตัดเปนคาใชจายในปที่หน้ีสูญ ตัว
นั้นที่เราบวกกลับไป เราก็ตองกลับมาขอคืน โดยหักจาก ภงด. 50 
 
คุณกมลทิพย สุทธิพินิจธรรม   

1. มองวา ถาผูเสียภาษีหาผูรับมารับแทน แลวหักภาษีใหถูกตอง เราก็ยินยอม 
ทางกรมสรรพากรก็ผาน แตในฐานะผูสอบ เราตองมองความเปนธรรม แตเราจะมีแนวทาง
อยางไร มีวิธีปฏิบัติอยางไรที่เปนธรรมทุกฝาย ขอคําแนะนําดวยนะคะ 

 
 
ผูดําเนินรายการ คุณวิศิษฐ ลิ้มลือชา เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

“การสัมมนาในวันนี้ก็จะเปนประโยชนกับทุกทานนะครับ ผมเช่ือวาเปนประโยชนกับทั้ง
ภาคเอกชนและกับภาครัฐเองก็ตาม เพราะวาเม่ือประชาชนมีความรูสึกวาเสียภาษีอยางเปน
ธรรมแลว ทางภาครัฐเองก็จะสามารถเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ในโอกาสนี้ของ
ขอบพระคุณทานวิทยากรทั้งสองนะครับ ในนามของทั้งสามองคกร ทั้งคณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่วันนี้เอ้ือเฟอสถานที่ดวย ทั้งทางกรมกรมสรรพากร และสุดทาย
มูลนิธิเพ่ือพัฒนาทางนิติศาสตร ขอกราบขอบพระคุณทานผูเขารวมสัมมนาทุกทาน ทาน
วิทยากร และในรอบบายเรายังมีอีกรอบหนึ่ง และทั้งหมดเราทํา 6 รอบ รอบน้ีเปนรอบที่สาม เรา
จะแบงเปนกลุมวิชาชีพตาง ๆ ในชวงบายจะเปนกลุมอุตสาหกรรม แตวาทานสามารถมารวมได
นะครับ ก็ขอขอบพระคุณทุกทานครับ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๒๗


